

**ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HƯNG YÊN**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 189/BC-UBND

Hưng Yên, ngày 30 tháng 11 năm 2023

BÁO CÁO

**Kết quả trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri
trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 - HĐND tỉnh khóa XVII,
nhiệm kỳ 2021 - 2026**

Kính gửi:

- Hội đồng nhân dân tỉnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Thực hiện Công văn số 866/TTHĐND-VP ngày 22/11/2023 của Thường trực HĐND tỉnh về việc trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026,

Căn cứ Báo cáo số 606/BC-MTTQ-BTT ngày 22/11/2023 của Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh về việc tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri trước Kỳ họp thường lệ cuối năm 2023 HĐND tỉnh khóa XVII

UBND tỉnh đã giao các cơ quan, đơn vị, địa phương trả lời 67/67 ý kiến, kiến nghị của cử tri 10 huyện, thị xã, thành phố. Kết quả trả lời, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri như sau: 44/67 ý kiến, kiến nghị giải trình hoặc thông tin lại với cử tri; 17/67 ý kiến, kiến nghị đang giải quyết; 06/67 ý kiến, kiến nghị đã giải quyết.

(Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)

Ủy ban nhân dân tỉnh trân trọng báo cáo./ *ngsa*

Nơi nhận:

- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TH^M.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC**



Nguyễn Lê Huy

Phụ lục
TRẢ LỜI Ý KIẾN, KIẾN NGHỊ CỦA CỬ TRI TRƯỚC KỲ HỌP THƯỜNG LỆ CUỐI NĂM 2023
HĐND TỈNH KHÓA XVII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026

(Kèm theo Báo cáo số 189/BC-UBND ngày 30/11/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh)

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI	Kết quả trả lời/giải quyết		
			Giải trình/ Thông tin lại với cử tri	Đang giải quyết	Đã giải quyết
I	Huyện Ân Thi				
1	Đề nghị tỉnh chỉ đạo Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh sửa chữa kênh dẫn tưới trạm bơm Vũ Dương (xã Hồng Quang) do nhiều đoạn đã bị vỡ, sạt lở, hư hỏng	<p>Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh Kênh tưới trạm bơm Vũ Dương có nhiệm vụ tưới cho 126 ha đất canh tác của xã Hồng Quang huyện Ân Thi. Kênh được kiên cố hoá (kênh xây hình chữ nhật) từ những năm 2000-2001 đến nay đã ngoài 20 năm, tổng chiều dài 1215 m được chia làm 02 đoạn. + Đoạn 1: dài 600 m chiều rộng đáy kênh B= 0,6m, chiều cao kênh H= 0,8m. Qua thời gian khai thác sử dụng, để phù hợp với thực tế, đoạn kênh này đã được xây coi chiều cao lên 0,4m. Hiện tại đoạn kênh này có kích thước BxH = (0,6x1,2)m. + Đoạn 2: dài 600 m chiều rộng kênh B= 0,5m, chiều cao kênh H= 0,7m. Qua thời gian khai thác, sử dụng hiện tại nhiều đoạn kênh đã bị xuống cấp đáy kênh bị lún nứt, vữa trát tường kênh bị bong tróc gây hiện tượng rò rỉ nước mỗi khi vận hành dẫn nước phục vụ sản xuất. Để kịp thời phục vụ sản xuất trong giai đoạn hiện nay, Công ty đã chỉ đạo Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Ân Thi kiểm tra sửa chữa các vị trí hư hỏng bằng nguồn kinh phí thủy lợi phí của Công ty. Về chiến lược lâu dài Công ty sẽ phối hợp với UBND huyện Ân Thi kiểm tra xác định diện tích lưu vực tưới của trạm bơm Vũ Dương (126 ha) có quy hoạch, chuyển đổi mục đích từ đất trồng lúa sang mục đích khác, để đề nghị tỉnh quan tâm bố trí nguồn lực cải tạo, xây mới tuyến kênh đáp ứng yêu cầu sản xuất.</p>	X		
2	Đường nối 2 đường cao tốc mở rộng vào hệ thống cống tưới tiêu của 2 thôn Bình Hồ và Bảo Tàng (xã Quảng	<p>Sở Giao thông vận tải Ý kiến kiến nghị của cử tri thuộc hạng mục cầu vượt đường nối 2 đường cao tốc trên QL.38 thuộc dự án tuyến đường bộ nối cao tốc Hà Nội – Hải Phòng với cao</p>			X

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI	Kết quả trả lời/giải quyết		
			Giải trình/ Thông tin lại với cử tri	Đang giải quyết	Đã giải quyết
	Lăng); cụm công nghiệp Quảng Lăng - Đặng Lễ đang tiến hành san lấp mặt bằng, đã lắp đi hệ thống mương máng tưới tiêu phục vụ sản xuất tại địa phương. Đề nghị tỉnh chỉ đạo giải quyết tình trạng này để phục vụ sản xuất nông nghiệp của người dân	tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt bổ sung tháng 7/2023. Hiện nhà thầu đang tích cực triển khai thi công để hoàn thành vào 31/12/2023. Theo thiết kế tại vị trí cống tưới, tiêu của 2 Thôn Bình Hồ và Bảo Tàng trên QL.38 được nối dài phù hợp quy mô mặt đường mở rộng chân cầu vượt. Đến nay hệ thống cống tưới tiêu đã được thi công xong đảm bảo tưới tiêu như hiện trạng.			
3	Đề nghị tỉnh chỉ đạo thu hồi diện tích đất giáp cụm công nghiệp (khoảng trên 1.000m ²) thuộc 2 thôn Bảo Tàng và Ngô Xá, xã Quảng Lăng và phần diện tích còn lại của 2 thôn Bình Hồ và Bảo Tàng (xã Quảng Lăng) ở phía Tây đường nối 2 đường cao tốc, đoạn giáp xã Nghĩa Dân (huyện Kim Động) do khi mở rộng đường nối 2 đường cao tốc thì tuyến đường này có dải phân cách cứng, lòng đường rộng, lưu lượng xe đi lại đông gây khó khăn cho việc đi lại, sản xuất của người dân	<p>1. Sở Giao thông vận tải Diện tích đất cần cho giải phóng mặt bằng xây dựng đường bên của tuyến đường nối 2 đường cao tốc đã được thực hiện và đảm bảo theo quy hoạch. Về nội dung đề nghị thu hồi nốt phần diện tích còn lại theo ý kiến, kiến nghị của cử tri đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu tham mưu UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo.</p> <p>2. Sở Tài nguyên và Môi trường - Theo Điều 6a Thông tư số 37/2014/TT-BTNMT ngày 30/6/2014 của Bộ TN&MT quy định chi tiết về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất được bổ sung tại Khoản 3 Điều 11 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường như sau: “Điều 6a. Bồi thường, hỗ trợ đối với phần diện tích đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở còn lại sau thu hồi không đủ điều kiện để tiếp tục sử dụng. Hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi Nhà nước thu hồi đất mà phần diện tích đất còn lại của thửa đất sau thu hồi không đủ điều kiện để tiếp tục sử dụng theo quy định của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, nếu người sử dụng đất có đơn đề nghị thu hồi đất thì Ủy ban nhân dân có thẩm quyền xem xét, quyết định thu hồi đất. Trong trường hợp thu hồi đất thì thực hiện việc bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật và được thể hiện trong phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư.” Đề nghị UBND huyện Ân Thi rà soát xem xét đề nghị của các hộ gia đình cá nhân và thu hồi theo quy định tại Khoản 3, Điều 11 Thông tư số 33/2017/TT-BTNMT ngày 29/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường.</p>	X		

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI	Kết quả trả lời/giải quyết		
			Giải trình/ Thông tin lại với cử tri	Đang giải quyết	Đã giải quyết
4	<p>Đề nghị tỉnh chỉ đạo Công ty nước sạch Ngọc Tuấn tiếp tục cung cấp nước sạch cho người dân xã Xuân Quan và xem xét giá lắp đặt đồng hồ nước sạch có được khấu trừ dần theo như các xã khác trong tỉnh và công khai bảng giá để người dân được biết</p>	<p>Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hiện tại, Công ty TNHH nước sạch Ngọc Tuấn vẫn đang cung cấp nước sạch cho các hộ dân trên địa bàn xã Xuân Quan (còn một số thôn ngoài đê tỉnh đã có quyết định cho công ty cắt đê để lắp đặt đường ống cấp nước cho xã). Tuy nhiên, theo phản ánh từ phía công ty, tỷ lệ đầu nối tại xã còn thấp. Đề nghị UBND huyện, xã quan tâm, chỉ đạo tuyên truyền, phổ biến người dân tích cực đầu nối đồng hồ sử dụng nước. Về giá đồng hồ: Được xác định tại Quyết định số 65/QĐ-UBND ngày 15/01/2018 của UBND tỉnh, Đơn vị cấp nước có trách nhiệm thông báo giá lắp đặt đồng hồ đến người dân và UBND xã. Tại Thông báo số 473/TB-UBND, ngày 10/12/2018 của UBND tỉnh: “- Trường hợp chi phí đầu tư và đầu nối cụm đồng hồ không tính vào phí hình thành giá nước, mức bán nước sạch tối đa đối với nước sinh hoạt của các hộ dân là 8.300 đồng/1m³ - Trường hợp chi phí đầu tư và đầu nối cụm đồng hồ được tính vào phí hình thành giá nước, mức bán nước sạch tối đa đối với nước sinh hoạt của các hộ dân là 10.300 đồng/1m³.” Sở Tài chính là đơn vị thẩm định và phê duyệt giá nước. Người dân và doanh nghiệp thoả thuận phương án đầu nối cụm đồng hồ.</p>	X		
5	<p>Thời gian gần đây, nước sinh hoạt của Công ty nước sạch Hưng Yên thường xuyên bị mất nước, áp lực nước thấp không đáp ứng đủ cho nhu cầu nước sinh hoạt của người dân, chất lượng nước không đảm bảo vệ sinh. Đề nghị tỉnh chỉ đạo để Công ty sớm có kế hoạch khắc phục</p>	<p>Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Qua phản ánh của Công ty nước sạch Hưng Yên, thời gian qua, trên vùng cấp nước của đơn vị có xảy ra tình trạng mất nước, áp lực nước thấp là do đơn vị đang đầu tư hệ thống đường ống truyền tải từ Nhà máy nước Phùng Hưng về Nhà máy nước Ân Thi. Do đó, quá trình cấp nước bị ảnh hưởng. Hiện tại, tình trạng trên đã được cải thiện. Đồng thời, có thời điểm bị cắt điện luân phiên do thiếu điện mùa hè. Về chất lượng nước: Qua kết quả xét nghiệm nội kiểm của các đơn vị, kết quả xét nghiệm nước đảm bảo theo quy định của Bộ Y tế</p>			X

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI	Kết quả trả lời/giải quyết		
			Giải trình/ Thông tin lại với cử tri	Đang giải quyết	Đã giải quyết
6	Đề nghị tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra, có ý kiến để nhà máy nước Nam Long, Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường tỉnh sớm có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng nguồn nước chất lượng kém, không đảm bảo tiêu chuẩn để sinh hoạt, không có đủ nước cung cấp cho người dân	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hàng tháng nhà máy đều kiểm tra nội kiểm về chất lượng nước đảm bảo theo quy định của Bộ Y tế, tuy nhiên có một số thời điểm xảy ra tình trạng đơn vị thi công các tuyến đường giao thông đang cải tạo và nâng cấp làm vỡ ống ảnh hưởng đến chất lượng nước sạch. Đơn vị cấp nước đã phối hợp với nhà thầu thi công để sớm khắc phục tình trạng trên để đảm bảo quyền lợi của người dân. Ngoài ra ở một số thời điểm mùa hè bị cắt điện luân phiên do thiếu điện.		X	
7	Hiện nay, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Thanh Long không có nước sạch để sử dụng do dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng hệ thống cấp nước tập trung xã Trung Hưng (theo Quyết định số 2116/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh) chưa đầu nối cho các hộ dân xã Thanh Long. Đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nhà máy nước sạch Thanh Long cung cấp nước cho 2 xã Trung Hưng và Thanh Long. Hiện nay 2 xã này đang thi công mở rộng và nâng cấp đường giao thông của xã nên phải tập trung chuyển đường ống cấp nước. Một số hộ dân xã Thanh Long trước đây chưa đăng ký lắp đồng hồ cấp nước, nay đăng ký dùng nước, Nhà máy sẽ chủ động lắp ống cấp nước cho những hộ dân còn lại theo yêu cầu.		X	
8	Trại chăn nuôi lợn Green Feed trên địa bàn xã Nguyễn Trãi giáp ranh với thôn Bình Trì (thị trấn Ân Thi) gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, sinh hoạt của Nhân dân. Đề nghị tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan có biện pháp xử lý	Sở Tài nguyên và Môi trường Sau khi kiểm tra, rà soát kết quả quan trắc môi trường định kỳ 03 đợt vào tháng 4, 7, 8 năm 2023 của Trang trại chăn nuôi lợn Green Feed trên địa bàn xã Nguyễn Trãi, huyện Ân Thi cho thấy: kết quả quan trắc môi trường nước thải sau hệ thống xử lý nước thải của trang trại đều có các thông số đạt QCVN 40:2011/BTNMT cột A- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp và QCVN 01-14:2010/BNNPTNT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về điều kiện trại chăn nuôi lợn an toàn sinh học. Theo ý kiến phản ánh của cử tri huyện Ân Thi, Sở Tài nguyên và Môi trường xin tiếp thu và giao phòng Quản lý môi trường, Thanh tra Sở kiểm tra. Kết quả sẽ báo cáo cử tri tại kỳ họp sau.		X	

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI	Kết quả trả lời/giải quyết		
			Giải trình/ Thông tin lại với cử tri	Đang giải quyết	Đã giải quyết
9	Đề nghị tỉnh chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ hoàn thành đo đạc, lập bản đồ đất nông nghiệp và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã Tiên Phong	<p>Sở Tài nguyên và Môi trường</p> <p>- Dự án đo đạc, lập bản đồ, lập hồ sơ địa chính; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCNQSDĐ) nông nghiệp cho hộ gia đình, cá nhân trên địa bàn xã Tiên Phong đã được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định thiết kế kỹ thuật - Dự toán và UBND huyện Ân Thi phê duyệt tại Quyết định số 4411/QĐ-UBND ngày 30/9/2021, trong đó chủ đầu tư thực hiện dự án là UBND xã Tiên Phong.</p> <p>- UBND xã Tiên Phong đã ký hợp đồng với các nhà thầu thực hiện các gói thầu của dự án. Đến ngày 10/11/2023, UBND xã Tiên Phong cùng các đơn vị liên quan đã tiến hành kiểm tra nghiệm thu công tác đo đạc bản đồ.</p> <p>- Đề nghị UBND huyện Ân Thi chỉ đạo UBND xã Tiên Phong (Chủ đầu tư dự án) đôn đốc các nhà thầu khẩn trương thực hiện dự án, hoàn thiện hồ sơ, trình cơ quan có thẩm quyền ký duyệt bản đồ địa chính; rà soát, phân loại hồ sơ, tổ chức xét duyệt và hoàn thiện hồ sơ, trình UBND huyện cấp GCNQSDĐ nông nghiệp cho các hộ gia đình, cá nhân theo quy định.</p>		X	
10	Hiện nay, lò đốt rác Dị Sử (thị xã Mỹ Hào) và Urenco Đại Đồng (huyện Văn Lâm) giảm lượng rác tiếp nhận từ các địa phương dẫn đến tình trạng ùn ứ rác, gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ bệnh tật, dịch bệnh phát sinh. Đề nghị tỉnh chỉ đạo giải quyết	<p>Sở Tài nguyên và Môi trường</p> <p>Hiện nay, tổng lượng rác thải sinh hoạt phát sinh khoảng gần 800 tấn/ngày; tỷ lệ rác thải được phân loại, xử lý tại hộ gia đình; được thu gom, vận chuyển đến khu xử lý, điểm tập kết, bãi chôn lấp tạm thời ước tính khoảng 650 tấn/ngày đêm (82%), trong đó 483,75 tấn/ngày đêm được xử lý (đạt gần 61%).</p> <p>Trước thực trạng trên, ngày 23/11/2023, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 3202/UBND-KT2 chỉ đạo các sở, ngành có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố và Chủ đầu tư các dự án xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh khẩn trương phối hợp tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc phát sinh, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án nhà máy xử lý rác thải đã có chủ trương đầu tư, cụ thể:</p> <p>- Yêu cầu Công ty Cổ phần môi trường đô thị và công nghiệp 11 (URENCO11) chủ đầu tư Khu xử lý chất thải Đại Đồng, huyện Văn Lâm: Thực hiện xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đạt công suất thực tế 200 tấn/ngày từ ngày 01/01/2024.</p>	X		

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI	Kết quả trả lời/giải quyết		
			Giải trình/ Thông tin lại với cử tri	Đang giải quyết	Đã giải quyết
		<p>- Yêu cầu Công ty Cổ phần Môi trường công nghiệp T&T, chủ đầu tư Khu xử lý chất thải Đại Đồng mở rộng: sớm khởi công dự án và đảm bảo đưa dự án vào vận hành lò đốt rác thải sinh hoạt đạt công suất thực tế 200 tấn/ngày đêm xong trước ngày 31/12/2024.</p> <p>- Yêu cầu Công ty TNHH Môi trường Huy Anh chủ đầu tư Dự án nhà máy xử lý rác thải tập trung Phù Cừ, xã Đoàn Đào, huyện Phù Cừ: sớm khởi công dự án, đưa vào vận hành lò đốt rác thải sinh hoạt đạt công suất thực tế 100 tấn/ngày đêm trước ngày 31/12/2024 và đạt công suất thực tế 200 tấn/ngày đêm trước 31/12/2025.</p> <p>- Dự án nhà máy xử lý rác thải tập trung Khoái Châu, xã Phùng Hưng, huyện Khoái Châu: Trước ngày 31/12/2023 phải hoàn thành điều chỉnh mặt bằng thực hiện dự án; hoàn thành giải phóng mặt bằng; sớm khởi công dự án và đảm bảo đưa dự án vào vận hành lò đốt rác thải sinh hoạt đạt công suất thực tế 200 tấn/ngày đêm trước ngày 30/6/2025.</p> <p>- Sở Tài nguyên và Môi trường: Có giải pháp đổi mới và nâng cao hiệu quả quản lý, vận hành Nhà máy xử lý rác thải Di Sử để nâng công suất xử lý lên 98 tấn/ngày đêm ngay trong năm 2023 –2024, và xây dựng phương án đầu tư, nâng công suất xử lý rác thải của nhà máy lên khoảng 200 tấn/ngày đêm báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định.</p> <p>Để khắc phục tình trạng ùn ứ rác thải trước mắt, Sở Tài nguyên và Môi trường đã có nhiều văn bản hướng dẫn, đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố thực hiện một số giải pháp, cụ thể:</p> <p>- Đẩy mạnh phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình nhằm giảm thiểu lượng rác thải phát sinh phải vận chuyển, xử lý (<i>mục tiêu toàn tỉnh đến năm 2025 đạt từ 60% trở lên số hộ thực hiện, riêng huyện Ân Thi đến nay mới đạt 33% số hộ thực hiện, huyện Yên Mỹ đến nay mới đạt 16,43% số hộ thực hiện</i>).</p> <p>- Tăng cường các giải pháp tuyên truyền, vận động, thuyết phục gắn với giao nhiệm vụ để tăng số hộ phân loại, xử lý tại hộ gia đình để giảm rác thải vận chuyển xử lý.</p> <p>- Phối hợp chặt chẽ với Hội LHPN tỉnh đẩy mạnh triển khai rộng rãi mô hình phân loại xử lý rác thải sinh hoạt tại khu dân cư theo Quyết định số 178/QĐ-UBND ngày</p>			

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI	Kết quả trả lời/giải quyết		
			Giải trình/ Thông tin lại với cử tri	Đang giải quyết	Đã giải quyết
		<p>19/01/2023 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án “Phụ nữ Hưng Yên thực hiện phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2023 -2026”.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tổ chức tuyên truyền, vận động, triển khai thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường bằng nhiều hình thức: hội nghị, hội thảo, phát trên đài phát thanh, loa truyền thanh, pano, áp phích,... - Tuyên truyền, vận động người dân đổ rác đúng quy định; đồng thời kiểm tra, xử lý dứt điểm các điểm đổ rác không đúng quy định. - Chỉ đạo lực lượng cảnh sát môi trường huyện, công an xã tăng cường trình sát, xử lý nghiêm, răn đe các trường hợp đổ đốt rác không đúng quy định. - Nâng cao hiệu quả các bãi rác, điểm tập kết, kết hợp với tìm, lựa chọn các điểm lưu chứa tạm thời, có biện pháp tránh phát tán mùi, phát tán nước rác ra ngoài môi trường để tiếp tục xử lý sau khi có lò đốt rác thải; thu rác thải tại các kênh, mương, sông trực trên địa bàn. <p>Thời gian tới, Sở Tài nguyên và Môi trường sẽ tham mưu triển khai thí điểm về phân loại rác thải làm cơ sở tổ chức thu giá dịch vụ thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt theo khối lượng chất thải đã được phân loại theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường có hiệu lực từ 01/01/2025.</p>			
11	<p>Một số cầu trên địa bàn huyện hiện đã xuống cấp nghiêm trọng <i>cầu Thi (xã Hồng Quang), cầu An Đạm (xã Hoàng Hoa Thám), cầu Kênh (xã Vân Du)</i>. Đề nghị tỉnh quan tâm, đầu tư nâng cấp, cải tạo, sửa chữa</p>	<p>Sở Giao thông vận tải</p> <ul style="list-style-type: none"> - Cầu Thi trên đường ĐT.376 cũ thuộc địa bàn xã Hồng Quang và cầu Kênh trên đường ĐT.384 trên địa bàn xã Vân Du là các cầu nằm trên đường tỉnh do Sở Giao thông vận tải được giao quản lý. Sở Giao thông vận tải đã rà soát, xây dựng kế hoạch đề xuất cho kiểm định và sửa chữa các cầu yếu trong kế hoạch sự nghiệp giao thông năm 2024. Sau khi có kế hoạch giao, Sở Giao thông vận tải sẽ triển khai thực hiện các bước tiếp theo. - Về cầu An Đạm thuộc đường xã trên địa bàn xã Hoàng Hoa Thám vì vậy việc quản lý và đầu tư xây dựng thuộc trách nhiệm của UBND huyện Ân Thi và UBND xã Hoàng Hoa Thám. Sở GTVT đề nghị UBND huyện Ân Thi và UBND xã Hoàng Hoa Thám nghiên cứu, đầu tư xây dựng; trường hợp khó khăn UBND huyện Ân 	X		

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI	Kết quả trả lời/giải quyết		
			Giải trình/ Thông tin lại với cử tri	Đang giải quyết	Đã giải quyết
		Thi báo cáo UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ. Trước mắt, đề nghị UBND huyện Ân Thi cử cơ quan chuyên môn đánh giá tình trạng hư hỏng của cầu và có phương án phân luồng giao thông phù hợp để đảm bảo toàn giao thông.			
12	Đề nghị tỉnh quan tâm cải tạo, nâng cấp, mở rộng đường ĐT.387 (đoạn từ QL.38 đến đê sông Tây Kê Sắt) do đã xuống cấp, đường nhỏ, số lượng phương tiện tham gia giao thông đông, tiềm ẩn nguy cơ gây mất an toàn giao thông	Sở Giao thông vận tải ĐT.387 (đoạn từ QL.38 đến đê sông Tây kê sắt) dài khoảng 2,1km, mặt đường rộng 3,5m, chủ yếu phục vụ dân cư xã Bãi Sậy, huyện Ân Thi. Tiếp thu ý kiến cử tri, Sở GTVT sẽ chỉ đạo đơn vị quản lý tăng cường công tác quản lý, bảo trì đoạn tuyến trên để phục vụ nhân dân đi lại thuận lợi, an toàn. Về đầu tư nâng cấp, mở rộng đoạn tuyến trên: Theo Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 12/4/2023 của UBND tỉnh về việc Điều chỉnh quy hoạch tổng thể phát triển giao thông vận tải tỉnh Hưng Yên, giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến năm 2030, đã xác định đoạn tuyến trên quy hoạch về đường huyện quản lý; vì vậy, Sở GTVT đề nghị UBND huyện Ân Thi xem xét quan tâm đầu tư mở rộng đoạn tuyến trên.		X	
13	Đề nghị tỉnh sớm phê duyệt điều chỉnh quy hoạch 2 nghĩa trang xã Hoàng Hoa Thám sang vị trí mới để thực hiện di dời mồ mã, giải phóng mặt bằng dự án đường Tân Phúc - Vông Phan, đảm bảo tiến độ theo chỉ đạo của UBND tỉnh	Sở Tài nguyên và Môi trường Dự án di dời, mở rộng nghĩa trang phục vụ xây dựng tuyến đường Tân Phúc - Vông Phan (kết nối với ĐT.378), tỉnh Hưng Yên được UBND tỉnh chấp thuận vị trí tại Thông báo số 399/TB-UBND ngày 13/11/2023 của UBND tỉnh. Đề nghị UBND huyện Ân Thi rà soát nhu cầu sử dụng đất nghĩa trang, nhà tang lễ, nhà hỏa táng trong Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện Ân Thi để bổ sung cho dự án di dời, mở rộng nghĩa trang phục vụ xây dựng tuyến đường Tân Phúc - Vông Phan (kết nối với ĐT.378), tỉnh Hưng Yên đảm bảo không làm thay đổi về chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất và khu vực sử dụng đất theo chức năng trong quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đã được phê duyệt theo đúng quy định tại Điểm 3 khoản 3 Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai.		X	
II	Huyện Tiên Lữ				
1	Đề nghị tỉnh quan tâm, triển khai và hỗ trợ sớm về giống cho người dân để phục vụ sản xuất đồng xuân	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Căn cứ Quyết định số 2426/QĐ-UBND ngày 20/10/2020 của UBND tỉnh về phê duyệt hỗ trợ một số nội dung sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025 trên địa		X	

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI	Kết quả trả lời/giải quyết		
			Giải trình/ Thông tin lại với cử tri	Đang giải quyết	Đã giải quyết
		<p>bàn tỉnh Hưng Yên, trong đó hàng năm tỉnh hỗ trợ trên 7,6 tỷ đồng để mua giống mới. Tỉnh hỗ trợ 50% giá giống, còn lại huyện hỗ trợ hoặc người dân đối ứng.</p> <p>Vào cuối tháng 9, đầu tháng 10 hàng năm, Sở Nông nghiệp và PTNT đã phối hợp với Sở Tài chính rà soát nhu cầu hỗ trợ giống của các huyện, thị xã, thành phố và xây dựng dự toán ngân sách cho năm tiếp theo, đảm bảo đáp ứng đủ nhu cầu sử dụng của người dân trên địa bàn tỉnh. Ngay sau khi có Quyết định giao chi tiêu kế hoạch nhà nước của UBND tỉnh (tháng 12) Sở Tài chính chuyển tiền hỗ trợ (50%) về các huyện để thực hiện, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành thông báo các nội dung được hỗ trợ liên quan đến lĩnh vực trồng trọt (bao gồm giống lúa) để các huyện, thị xã, thành phố căn cứ triển khai. Đồng thời, chỉ đạo các phòng chuyên môn tiến hành triển khai tuyên truyền, tập huấn để người dân trên địa bàn tỉnh nắm được cơ chế chính sách của tỉnh cũng như các biện pháp kỹ thuật nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất nông nghiệp.</p>			
2	<p>Đề nghị tỉnh chỉ đạo bỏ các gờ giảm tốc làm bằng nhựa asphalt tại tuyến đường giao thông các xã; chuyển sang kẻ vạch sơn để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại; đồng thời, làm hệ thống đèn cảnh báo giao thông tại nút giao thông có đường nối cao tốc chạy qua để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông</p>	<p>Sở Giao thông vận tải</p> <p>a) Về kiến nghị bỏ các gờ giảm tốc làm bằng nhựa asphalt tại tuyến đường giao thông các xã; chuyển sang kẻ vạch sơn để đảm bảo an toàn cho người dân đi lại: Đường giao thông các xã trên địa bàn tỉnh đang hiện hữu (đường bê tông nhựa, bê tông xi măng, mặt đường láng nhựa...) việc sơn kẻ vạch trên mặt đường còn phụ thuộc vào chất lượng mặt đường có độ ổn định và dính bám tốt, thông thường trên bề mặt bê tông nhựa mới đảm bảo việc sơn có hiệu quả. Đường giao thông các xã (đường giao thông nông thôn) thường có cấp thấp, mặt đường hẹp đồng thời các vị trí giao cắt có tầm nhìn khuất dễ xảy ra xung đột giao thông, việc tổ chức hạn chế cường bức khi ra vào nút giao là cần thiết nhằm đảm bảo an toàn giao thông. Việc thay gờ giảm tốc bằng bê tông nhựa asphalt chuyển sang sơn kẻ đường đề nghị các địa phương khảo sát xác định tình trạng nền mặt đường, kích thước hình học tại các nút giao để bố trí gờ giảm tốc bằng bê tông nhựa asphalt (cao su) hoặc sơn kẻ đường cho phù hợp với hiện trạng.</p> <p>b) Về kiến nghị làm hệ thống đèn cảnh báo giao thông tại nút giao thông có đường nối cao tốc chạy qua để đảm bảo an toàn cho người dân tham gia giao thông: Dự</p>		X	

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI	Kết quả trả lời/giải quyết		
			Giải trình/ Thông tin lại với cử tri	Đang giải quyết	Đã giải quyết
		án đường bộ nối hai đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình giai đoạn 2 và dự án đường bên của Tuyến đường bộ nối hai đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình đang triển khai đồng bộ để dự án sớm hoàn thành trước ngày 31/12/2023, hiện Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ an toàn giao thông đang đề nghị Vụ An toàn giao thông - Bộ Giao thông vận tải thẩm tra. Sau khi hoàn thành dự án thì Hệ thống đèn cảnh báo, báo hiệu đường bộ trên tuyến nối cao tốc và đường bên sẽ hoàn thiện trước khi đưa công trình vào khai thác sử dụng.			
3	Đề nghị tinh quan tâm, xem xét hỗ trợ đầu tư kinh phí để làm đường điện thấp sáng từ ngã tư Ba Hàng (xã Thủ Sỹ) đến chân cầu Triều Dương thuộc đường Quốc lộ 39A	Sở Giao thông vận tải Sở Giao thông vận tải đồng tình với ý kiến, kiến nghị của cử tri về việc xây dựng đường điện chiếu sáng hai bên đường nhằm tăng cường công tác an toàn, an ninh khu vực, phục vụ việc đi lại của người tham gia giao thông được tốt hơn. Tuy nhiên, hiện nay do nguồn kinh phí bố trí cho công tác duy tu bảo dưỡng các tuyến quốc lộ còn hạn chế nên Cục Đường bộ Việt Nam ưu tiên đầu tư các hạng mục đảm bảo an toàn giao thông, duy trì tình trạng kết cấu mặt đường. Để phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân, Sở Giao thông vận tải đề nghị UBND huyện Tiên Lữ xem xét nghiên cứu đầu tư xây dựng và quản lý vận hành hệ thống điện thấp sáng theo ý kiến, kiến nghị của cử tri; trường hợp khó khăn UBND huyện Tiên Lữ báo cáo UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ.	X		
4	Đề nghị tinh quan tâm nâng cấp, tu sửa đoạn đường từ dốc Xuôi đến Quán Thu thuộc địa phận xã Thụy Lôi, hiện nay bị xuống cấp làm ảnh hưởng đi lại của người dân	Sở Giao thông vận tải Đoạn tuyến cử tri nêu (từ Dốc Xuôi đến Quán Thu) dài khoảng 1,3km nằm trên ĐH.83 và do UBND huyện Tiên Lữ quản lý. Qua kiểm tra thì đoạn tuyến trên cơ bản vẫn khai thác bình thường, có 01 vị trí phát sinh ổ gà khu vực Km 8+500 đã được UBND huyện Tiên Lữ sửa chữa. Sở GTVT đề nghị UBND huyện Tiên Lữ chỉ đạo tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra để phát hiện và sửa chữa kịp thời các hư hỏng xảy ra (nếu có) trong quá trình khai thác, sử dụng; đồng thời đề nghị UBND huyện Tiên Lữ quan tâm tăng cường hệ thống an toàn giao thông tại nút giao giữa ĐH.83 và ĐT.378 (Dốc Xuôi), hiện trạng nút giao có bán kính nhỏ nên khuất tầm nhìn, tiềm ẩn nguy mất an toàn giao thông .	X		

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI	Kết quả trả lời/giải quyết		
			Giải trình/ Thông tin lại với cử tri	Đang giải quyết	Đã giải quyết
5	Đề nghị tỉnh chỉ đạo việc cấp đổi, cấp mới thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng như người cao tuổi, người có công, bộ đội trước năm 1975 trở về trước... kịp thời, bảo đảm quyền lợi cho người dân	Bảo hiểm xã hội tỉnh BHXH tỉnh thường xuyên chỉ đạo BHXH các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với đơn vị quản lý người tham gia BHYT nói chung, trong đó cơ quan Lao động Thương binh Xã hội trên địa bàn là đơn vị trực tiếp đề nghị cấp đổi, cấp mới thẻ BHYT cho 7.585 đối tượng người cao tuổi, người có công, bộ đội trước năm 1975 trở về trước... đảm bảo quyền lợi cho người tham gia BHYT. Việc quản lý và cấp thẻ BHYT của cơ quan BHXH được thực hiện trên hệ thống công nghệ kết nối liên thông với dữ liệu quốc gia về dân cư và dữ liệu khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế. Qua kiểm tra rà soát dữ liệu và báo cáo của BHXH huyện Tiên Lữ trên địa bàn huyện không có trường hợp cấp thẻ BHYT muộn làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người tham gia khi cơ quan BHXH nhận được đủ hồ sơ	X		
III	Huyện Văn Lâm				
1	Đề nghị tỉnh tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh chủ trương tích tụ ruộng đất nhằm khuyến khích nông dân mạnh dạn đầu tư sản xuất những thửa ruộng lớn	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trong những năm qua, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết 127/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 về việc thông qua Đề án khuyến khích tích tụ, tập trung ruộng đất để sản xuất nông nghiệp hàng hóa theo quy mô lớn giai đoạn 2017-2020 với các chính sách hỗ trợ tích tụ, tập trung ruộng đất khá phù hợp để thúc đẩy tích tụ ruộng đất, phát triển sản xuất trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay thời hiệu của Nghị quyết đã hết hiệu lực, thời gian tới, tỉnh sẽ giao cho các cơ quan chuyên môn liên quan phối hợp với các địa phương rà soát, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết và ban hành cơ chế chính sách khuyến khích tích tụ tập trung đất đai mới, phù hợp với tình hình hiện nay. Đối với các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn được hỗ trợ cho tích tụ tập trung đất đai theo các cơ chế, chính sách quy định tại Khoản 2, Điều 2, Nghị quyết 214/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh (cụ thể hóa Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ), trong đó, có cơ chế chính sách như sau: “Doanh nghiệp có dự án nông nghiệp khuyến khích đầu tư nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của hộ gia đình, cá nhân để hình thành vùng nguyên liệu được Nhà nước hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nguyên liệu với mức hỗ trợ 50	X		

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI	Kết quả trả lời/giải quyết		
			Giải trình/ Thông tin lại với cử tri	Đang giải quyết	Đã giải quyết
		<i>triệu đồng/ha, nhưng không quá 10 tỷ đồng/dự án và không phải chuyển sang thuê đất đối với diện tích đất nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất”.</i>			
2	Đề nghị tỉnh quan tâm, hỗ trợ kinh phí tạo điều kiện xây dựng bờ kè kênh tưới, tiêu Trạm bơm xã Lương Tài (đoạn từ cống tiêu Trạm bơm Lương Tài đến đường vào nghĩa trang Trại Lũng, xóm Dinh Khuốc thôn Khuốc Bên) do quá trình sử dụng đến nay làm sứt lở đường đi lại trong nhân dân	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đoạn kênh tưới, tiêu của Trạm bơm Lương Tài nêu trên hiện do Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh quản lý. Do đó, đề nghị Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh bố trí kinh phí từ nguồn thủy lợi phí để thực hiện xử lý công trình nêu trên. Trong trường hợp không bố trí được kinh phí, báo cáo UBND huyện Văn Lâm huy động các nguồn lực như nguồn xây dựng nông thôn mới, xã hội hóa... để xử lý. Trường hợp không đủ kinh phí để thực hiện, báo cáo UBND tỉnh xem xét đầu tư báo cáo UBND tỉnh xem xét đầu tư.	X		
3	Đề nghị tỉnh có chủ trương hỗ trợ các địa phương thực hiện kiên cố hoá kênh mương và bê tông hoá đường giao thông nội đồng	Sở Kế hoạch và Đầu tư a) Đối với hỗ trợ kiên cố hóa kênh mương: Giai đoạn 2009-2016, thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương và đường giao thông nông thôn từ nguồn vốn vay tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước (theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ: số 13/2009/QĐ-TTg ngày 21/01/2009; số 56/2009/QĐ-TTg ngày 15/4/2009 và Thông tư số 156/2009/TT-BTC ngày 03/8/2009 của Bộ Tài chính...), tỉnh đã hỗ trợ các xã thuộc huyện Văn Lâm là: 71.937 triệu đồng để kiên cố hóa kênh mương và làm đường giao thông nông thôn. Ngoài ra, bên cạnh việc hỗ trợ bổ sung từ ngân sách tỉnh: Giai đoạn 2021-2025 tỉnh đã có cơ chế <i>bổ sung thêm cho mỗi xã 02 ha (cộng 03 ha chưa đấu giá giai đoạn 2010-2020) để thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất</i> ; theo đó, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 302/NQ-HĐND ngày 08/12/2022 (trước là Nghị quyết số 154/2021/NQ-HĐND ngày 07/12/2021) ban hành Quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và tỷ lệ phần trăm (%) phân chia các khoản thu giữa các cấp ngân sách tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023 - 2025; trong đó (dự án do xã thực hiện: ngân sách xã được hưởng 70%; ngân sách huyện được hưởng 30%...); Theo khoản 6 Điều 3 Nghị quyết số 365/2021/NQ-HĐND ngày 29/4/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư	X		

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI	Kết quả trả lời/giải quyết		
			Giải trình/ Thông tin lại với cử tri	Đang giải quyết	Đã giải quyết
		<p>công nguồn ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hưng Yên; trong đó có nêu: “Chương trình, dự án thuộc cấp nào quản lý thì cấp đó chịu trách nhiệm cân đối nguồn lực cấp mình để đầu tư; ngân sách cấp trên hỗ trợ vốn đầu tư công trình, dự án do cấp dưới quản lý tùy vào khả năng cân đối ngân sách của cấp mình.”</p> <p>Từ năm 2017 đến nay, Trung ương không triển khai, thực hiện Chương trình kiên cố hóa kênh mương và đường giao thông nông từ nguồn vốn vay tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước. Do vậy, đối với các dự án kiên cố hóa kênh mương thuộc cấp huyện, xã cấp quản lý, đề nghị UBND huyện Văn Lâm chỉ đạo và hướng dẫn UBND cấp xã chủ động cân đối từ nguồn vốn được phân cấp để đầu tư thực hiện dự án, đảm bảo công tác quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư, không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản.</p> <p>b) Đối với các hạng mục đường giao thông nội đồng: Đề nghị UBND huyện Văn Lâm chỉ đạo, hướng dẫn các xã rà soát, tổng hợp, đề xuất báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Tài chính) xem xét cân đối vốn để hỗ trợ theo quy định và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với Ban Thường vụ huyện Văn Lâm (Thông báo số 95/TB-UBND ngày 01/4/2022 của UBND tỉnh).</p>			
4	<p>Đề nghị tỉnh quan tâm xem xét, cấp kinh phí hỗ trợ tu sửa 03 Di tích lịch sử Quốc gia trên địa bàn thị trấn Như Quỳnh hiện đã xuống cấp nghiêm trọng: Di tích Chùa Hoà Lạc, (thôn Hành Lạc); Di tích lịch sử Đền Ghênh; Di tích lịch sử văn hoá Từ Vũ (Thôn Ngọc Quỳnh)</p>	<p>Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch</p> <p>- Tại Quyết định số 2840/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 của UBND tỉnh về Phê duyệt Đề án đầu tư tu bổ, chống xuống cấp di tích xếp hạng cấp tỉnh, cấp quốc gia trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, di tích chùa Hòa Lạc, thôn Hành Lạc và di tích Lăng đá Từ Vũ của thị trấn Như Quỳnh, huyện Văn Lâm đã có trong danh sách được hỗ trợ kinh phí đầu tư tu bổ, chống xuống cấp giai đoạn 2021-2025. Thời gian tới, Sở VH-TT-DL sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành khảo sát thực trạng, lập hồ sơ đề nghị tu sửa cấp thiết hai di tích trên theo quy định.</p> <p>- Việc đầu tư tu bổ, tôn tạo đối với di tích đền Ghênh, đã được UBND tỉnh giao cho UBND huyện Văn Lâm làm chủ đầu tư thực hiện. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề nghị UBND huyện Văn Lâm sớm hoàn thiện việc lập dự án tu bổ, tôn</p>		X	

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI	Kết quả trả lời/giải quyết		
			Giải trình/ Thông tin lại với cử tri	Đang giải quyết	Đã giải quyết
		tạo di tích đền Ghênh theo đúng quy định của Luật Di sản văn hóa và các quy định của pháp luật có liên quan.			
5	Đề nghị tỉnh có chủ trương, chính sách để các huyện, các xã quy hoạch chi tiết và dành quỹ đất xây dựng cơ sở giáo dục phù hợp với tình hình thực tế địa phương và phù hợp với thực tế hiện nay; đảm bảo diện tích theo quy định	Sở Tài nguyên và Môi trường Việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất là trách nhiệm của UBND cấp huyện theo quy định tại Khoản 2 Điều 42 Luật Đất đai năm 2013. Trên cơ sở nhu cầu sử dụng đất của các ngành, lĩnh vực và định mức sử dụng đất của ngành. Đề nghị UBND huyện tổng hợp, đăng ký vào quy hoạch tỉnh làm căn cứ điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch cấp huyện.	X		
6	Đề nghị tỉnh có biện pháp đầu tư kinh phí hằng năm để xây mới trường lớp, đảm bảo sĩ số trẻ, học sinh/nhóm, lớp theo quy định và mua sắm đồ dùng, đồ chơi, trang thiết bị tối thiểu để đảm bảo đủ thiết bị, đồ dùng, đồ chơi tối thiểu, nâng cao chất lượng dạy, học cho nhà trường	1. Sở Giáo dục và Đào tạo Trong những năm qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tham mưu UBND tỉnh ban hành các chương trình, kế hoạch để đầu tư cơ sở vật chất cho các nhà trường như: Kế hoạch số 27/KH-UBND ngày 15/02/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Chương trình phát triển giáo dục và đào tạo Hưng Yên giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 192/KH-UBND ngày 21/12/2021 của UBND tỉnh về xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và kiểm định chất lượng giáo dục trường Mầm non, phổ thông tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 02/KH-UBND ngày 09/01/2020 của UBND tỉnh về Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 4/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2020-2025; Kế hoạch số 145/KH-UBND ngày 23/8/2022 của UBND tỉnh về thực hiện Đề án đảm bảo cơ sở vật chất Chương trình giáo dục mầm non và phổ thông trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025. Sở Giáo dục và Đào tạo có văn bản gửi Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường cơ sở vật chất cho các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông; tổ chức rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất, thiết bị trường học hiện có, trên cơ sở đó: (1) điều chỉnh, bố trí, sắp xếp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng; (2) xác định nhu cầu xây dựng mới, sửa chữa, cải tạo, sửa chữa phòng học (ưu tiên đảm bảo 1 lớp/phòng cho cấp tiểu học), phòng chức năng, thư viện, nhà vệ sinh, nhà ăn, phòng	X		

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI	Kết quả trả lời/giải quyết		
			Giải trình/ Thông tin lại với cử tri	Đang giải quyết	Đã giải quyết
		<p>ở cho học sinh nội trú, học sinh bán trú); mua sắm bổ sung thiết bị dạy học để đảm bảo đủ đủ điều kiện thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới;</p> <p>Chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo các huyện, thị xã, thành phố xây dựng các chương trình, đề án, kế hoạch tham mưu UBND huyện, thị xã, thành phố trên cơ sở quy hoạch mạng lưới trường, lớp học để đảm bảo chất lượng giáo dục.</p> <p>Phối hợp với các ngành thực hiện lồng ghép có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia như: Chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Chương trình giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025 và các chương trình, dự án khác.</p> <p>Đến nay, về phòng học: Toàn tỉnh hiện có 10.228 phòng học, trong đó phòng học kiên cố cao tầng 9.804 phòng; tỷ lệ phòng học kiên cố cao tầng mầm non đạt 93,13%, tiểu học đạt 96,96%, THCS đạt 99,07%, THPT đạt 95,10%, TT GDNN-GDTX đạt 90,71%. Về trường chuẩn quốc gia: Toàn tỉnh có 397/516 trường đạt chuẩn quốc gia (tỷ lệ 76,94%), trong đó Mầm non: 132/192 trường, đạt 68,75%; Tiểu học: 110/116 trường, đạt 94,83%; Trung học cơ sở: 109/120 trường, đạt 90,83%; Trung học phổ thông: 25/35 trường, đạt 71,43%; Trường phổ thông có nhiều cấp học: 21/53 trường, đạt 39,62%.</p> <p>Trang thiết bị phục vụ cho công tác dạy và học ở các trường mầm non, phổ thông đảm bảo ở mức tối thiểu; thực hiện tốt việc tặng, cho mượn sách giáo khoa cho đối tượng con thương binh, liệt sỹ, học sinh thuộc hộ nghèo, học sinh khuyết tật có khó khăn về kinh tế. Việc tặng sách giáo khoa cho đối tượng con thương binh, liệt sỹ được ngành triển khai nền nếp nhiều năm nay; 100% học sinh thuộc diện hộ nghèo, học sinh khuyết tật có khó khăn về kinh tế được mượn sách giáo khoa thông qua tủ sách dùng chung của các cơ sở giáo dục.</p> <p>Tuy nhiên, vẫn còn một số trường ở các cấp còn thiếu phải sử dụng phòng học tạm, học nhờ. Sở Giáo dục và Đào tạo đã có các công văn hướng dẫn các đơn vị rà soát cơ sở vật chất phòng học, phòng làm việc; hướng dẫn các đơn vị rà soát cơ sở vật chất nhu cầu đầu tư cơ sở vật chất, thiết bị trường học; báo cáo nhanh tình hình đầu tư cơ sở vật chất và thiết bị dạy học tối thiểu chuẩn bị cho năm học mới 2023.</p> <p>2. Sở Kế hoạch và Đầu tư</p>			

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI	Kết quả trả lời/giải quyết		
			Giải trình/ Thông tin lại với cử tri	Đang giải quyết	Đã giải quyết
		<p>Thực hiện Nghị quyết số 340/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của HĐND tỉnh Hưng Yên về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 – 2025, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu cho UBND tỉnh trong việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học theo hướng chuẩn hóa, kiên cố hóa, hiện đại hóa, qua đó nâng tỷ lệ phòng học kiên cố lên 93,58%, trường đạt chuẩn quốc gia đạt 76,49%, đảm bảo chất lượng dạy và học cho nhà trường. Cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thực hiện Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới, trong giai đoạn 2021 - 2023, phân bổ 293,8 tỷ đồng cho 93 công trình trường, lớp học. - Về nguồn ngân sách cấp tỉnh hỗ trợ đầu tư các công trình, dự án, Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu chi tiết các năm, trong đó: Năm 2021, phân bổ 87,8 tỷ đồng cho 10 công trình trường, lớp học; Năm 2022 phân bổ 140 tỷ đồng cho 15 công trình trường học; Năm 2023 phân bổ 233 tỷ đồng cho 29 công trình trường học. 			
7	Đề nghị tỉnh chỉ đạo xây dựng Cụm Công nghiệp A và B của xã Tân Quang thành cụm Công nghiệp kiểu mẫu	<p>Sở Công Thương</p> <p>a) Về loại hình CCN: Tại Điều 2 Nghị định số 68/2017/NĐ- CP ngày 25/05/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp, chi quy định 02 loại hình cụm công nghiệp là: Cụm công nghiệp và cụm công nghiệp làng nghề, không quy định loại hình cụm công nghiệp kiểu mẫu.</p> <p>b) Về Quy hoạch phát triển CCN trên địa bàn huyện Văn Lâm</p> <p>Ngày 28/12/2018, UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hưng Yên đến năm 2030 tại quyết định số 3143/QĐ-UBND. Theo đó, đến năm 2030 trên địa bàn huyện Văn Lâm quy hoạch 10 CCN với tổng diện tích 444,12 ha, cụ thể:</p> <p>“- Giai đoạn đến năm 2020 huyện Văn Lâm quy hoạch 06 cụm công nghiệp với tổng diện tích 251,62 ha: (1) Minh Khai (I,II); (2) Đại Đồng; (3) Minh Hải 1; (4) Chỉ Đạo; (5) Lạc Đạo; (6) Minh Khai.</p> <p>- Giai đoạn định hướng 2021-2030 huyện Văn Lâm quy hoạch 04 cụm công nghiệp, mở rộng 01 CCN với tổng diện tích 192,5 ha: (1) Đình Dù; (2) Lạc Đạo 2; (3) Lạc Đạo 3; (4) Minh Hải 2 và mở rộng CCN Minh Hải 1 thêm 4,5 ha.”</p>	X		

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI	Kết quả trả lời/giải quyết		
			Giải trình/ Thông tin lại với cử tri	Đang giải quyết	Đã giải quyết
		<p>Qua rà soát, đến năm 2030 trên địa bàn huyện Văn Lâm không quy hoạch Cụm công nghiệp A và Cụm công nghiệp B trên địa bàn xã Tân Quang, huyện Văn Lâm.</p> <p>c) Điều kiện để thành lập, đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN: Tại khoản 1 Điều 10 Nghị định số 68/2017/NĐ- CP ngày 25/05/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp, quy định:</p> <p><i>“Điều 10. Điều kiện để thành lập cụm công nghiệp</i></p> <p><i>1. Điều kiện thành lập cụm công nghiệp:</i></p> <p><i>a) Có trong Quy hoạch phát triển cụm công nghiệp đã được phê duyệt;</i></p> <p><i>b) Có doanh nghiệp, hợp tác xã có tư cách pháp lý, có năng lực, kinh nghiệm đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật hoặc đơn vị được giao nhiệm vụ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật</i></p> <p><i>c) Trong trường hợp địa bàn cấp huyện đã thành lập cụm công nghiệp thì tỷ lệ lấp đầy trung bình của các cụm công nghiệp đạt trên 50% hoặc tổng quỹ đất công nghiệp chưa cho thuê của các cụm công nghiệp nhỏ hơn 50 ha.”</i></p> <p>Do đó, ý kiến, kiến nghị của cử tri xã Tân Quang, huyện Văn Lâm: Đề nghị Tỉnh xây dựng Cụm công nghiệp A và Cụm công nghiệp B của xã Tân Quang thành cụm công nghiệp kiểu mẫu không đảm bảo điểm a Khoản 1 Điều 10 Nghị định số 68/2017/NĐ- CP ngày 25/05/2017 nêu trên. Đồng thời, tại vị trí cử tri xã Tân Quang đề nghị tỉnh xây dựng cụm công nghiệp A và cụm công nghiệp B, UBND tỉnh đã tiếp nhận 76 dự án vào sản xuất kinh doanh, lấp đầy 100% diện tích đất công nghiệp, khó có khả năng thu hút Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật.</p>			
8	Đề nghị các cấp có thẩm quyền quan tâm hơn nữa trong quá trình thực hiện bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng cho các hộ dân thôn Minh Hải di dời ra khu tái định cư mới theo phương án đất đổi đất và có chế độ hỗ trợ đặc thù cho các công trình xây dựng để khi ra khu mới Nhân	<p>UBND huyện Văn Lâm</p> <p>UBND huyện Văn Lâm sẽ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng thực hiện dự án đầu tư dự án xây dựng đường vành đai 4 – Vùng Thủ đô Hà Nội theo đúng chỉ đạo của các cấp tại Nghị quyết số 56/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội, Nghị quyết số 106/NQ-CP ngày 18/8/2022 của Chính phủ, các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và theo quy định tại Luật đất đai năm 2013, các văn bản hướng dẫn thi hành, Quyết định số 03/2020/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 của UBND tỉnh.</p>	X		

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI	Kết quả trả lời/giải quyết		
			Giải trình/ Thông tin lại với cử tri	Đang giải quyết	Đã giải quyết
	dân có đủ kinh phí để xây nhà ở và các công trình khác				
IV	Huyện Khoái Châu				
1	<p>Đề nghị tỉnh quy hoạch và thu hút đầu tư vào lĩnh vực phát triển nông nghiệp sạch, như: rau quả sạch, trồng hoa,...Chỉ đạo đẩy mạnh xúc tiến thương mại tìm đầu ra ổn định cho những sản phẩm truyền thống như nhãn, chuối, gà Đông Tảo, nghệ Chí Tân</p>	<p>Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn</p> <p>a) Về quy hoạch và thu hút đầu tư vào lĩnh vực phát triển nông nghiệp sạch, như: rau quả sạch, trồng hoa</p> <p>Tỉnh đang hoàn thiện các bước cuối cùng trước khi trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Quy hoạch tỉnh Hưng Yên thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; trong đó, có tích hợp quy hoạch phát triển nông nghiệp thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển nông nghiệp sạch trên địa bàn tỉnh nói chung, huyện Khoái Châu nói riêng. Để hỗ trợ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, nông nghiệp sạch, Sở Nông nghiệp và PTNT phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 214/2019/NQ-HĐND ngày 10/7/2019 của HĐND tỉnh về một số chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Hưng Yên; đồng thời Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2246/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 về Danh mục dự án thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2021-2025. Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có khoảng 166 dự án của doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, trong đó có các dự án phát triển nông nghiệp sạch.</p> <p>b) Chỉ đạo đẩy mạnh xúc tiến thương mại tìm đầu ra ổn định cho những sản phẩm truyền thống như nhãn, chuối, gà Đông Tảo, nghệ Chí Tân</p> <p>Hàng năm, để hỗ trợ tìm đầu ra cho các sản phẩm nông sản của tỉnh nói chung, sản phẩm truyền thống như nhãn, chuối, gà Đông Tảo, nghệ Chí Tân của huyện Khoái Châu nói riêng, các cơ quan chuyên môn của tỉnh đã tổ chức cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất,.. tham gia hội chợ, hội thảo, triển lãm, kết nối cung cầu do các bộ ngành Trung ương và các tỉnh, thành phố, địa phương tổ chức; tổ chức các lớp tập huấn kiến thức về xúc tiến thương mại, xây dựng, quảng bá tiêu thụ, nhận diện sản phẩm nông nghiệp,...; hàng năm, in ấn và phát hành miễn phí hàng nghìn ấn phẩm</p>	X		

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI	Kết quả trả lời/giải quyết		
			Giải trình/ Thông tin lại với cử tri	Đang giải quyết	Đã giải quyết
		Bản tin Sản xuất và Thị trường, các ấn phẩm, tờ rơi, catalogue quảng bá các sản phẩm nông sản đặc sản, sản phẩm OCOP, làng nghề tỉnh Hưng Yên; phối hợp với các cơ quan truyền thông xây dựng các tin bài tuyên truyền, quảng bá sản phẩm nông sản, đặc sản, OCOP, sản phẩm sản xuất theo Chuỗi an toàn gắn liền với truy xuất nguồn gốc,...; tổ chức các Hội chợ Nhân lồng Hưng Yên, các Phiên chợ tại Hà Nội quảng bá sản phẩm nhãn, Phiên chợ Vải tại Ecopark,...; quảng bá tuyên truyền thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng, tờ rơi và trực tuyến (thông qua hệ thống website, như: website “Chương trình OCOP tỉnh Hưng Yên” và page facebook “Sản phẩm OCOP tỉnh Hưng Yên” thu hút trên 4.000 lượt theo dõi, hàng trăm đơn hàng giao dịch thành công,...); hướng dẫn người dân tham gia, đưa sản phẩm lên các sàn thương mại điện tử, như Voso, Sendo, Postmast, sàn TMĐT tỉnh Hưng Yên (http://ecomhungyen.vn ,...); tổ chức xuất khẩu (thăm dò thị trường) 2,25 tấn Nhân và 0.4 tấn Vải sang thị trường EU, xuất khẩu sản phẩm Chuỗi sang thị trường Trung Quốc, Nga; hình thành và phát triển các liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; hỗ trợ trên 2 triệu tem truy xuất điện tử. Năm 2023, Sở Nông nghiệp và PTNT triển khai Dự án “Hỗ trợ nâng cao khả năng nhận diện sản phẩm, kết nối kênh tiêu thụ nông sản đặc sản, chủ lực, sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề tỉnh Hưng Yên với cộng đồng các nhà bán lẻ giai đoạn 2021-2025”, dự kiến hỗ trợ khoảng trên 40 chủ thể các sản phẩm nông đặc sản, sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề với tổng nguồn kinh phí hỗ trợ khoảng trên 03 tỷ đồng. Từ đó ngày càng nâng cao giá trị, thương hiệu sản phẩm, tạo uy tín, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm cho nông sản của tỉnh.			
2	Hiện nay trang trại chăn nuôi lợn giáp ranh xã Hồng Tiến với 2 thôn Yên Trung và Yên Khê của xã Việt Hòa chỉ cách khu dân cư 40m, gây ô nhiễm môi trường cho người dân sống quanh khu vực. Đề nghị tỉnh chỉ đạo giải quyết	<p>1. Sở Tài nguyên và Môi trường Sở Tài nguyên và Môi trường đã có văn bản đề nghị UBND huyện Khoái Châu chỉ đạo các phòng, đơn vị có liên quan, UBND xã Hồng Tiến, UBND xã Việt Hòa kiểm tra, xử lý theo phản ánh, kiến nghị cử tri.</p> <p>2. UBND huyện Khoái Châu UBND huyện Khoái Châu đã chỉ đạo các phòng chuyên môn đi kiểm tra thực tế:</p>		X	

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI	Kết quả trả lời/giải quyết		
			Giải trình/ Thông tin lại với cử tri	Đang giải quyết	Đã giải quyết
		<p>- Hiện trạng: Theo ý kiến cử tri là Trang trại nhà ông Trần Tiên Hưng, thị tứ Bô Thờ xã Hồng Tiến.</p> <p>+ Quy mô: Trang trại đang nuôi lợn với quy mô 80 con lợn nái, 500 con lợn thịt và 200 con lợn con theo mẹ.</p> <p>+ Diện tích: Tổng diện tích trang trại là 22.000m², trong đó diện tích chuồng nuôi khoảng 7.500m² (gồm 3 dãy chuồng nuôi lợn nái và 4 dãy chuồng nuôi lợn thịt).</p> <p>+ Các công trình xử lý chất thải: Có 03 bể biogas composite, mỗi bể 10m³, 02 ao sinh học khoảng 8000m².</p> <p>+ Khoảng cách: Từ chân chuồng nuôi đến khu dân cư thôn Vân Trì xã Việt Hoà khoảng 400m.</p> <p>- Đánh giá chung:</p> <p>+ Theo Điều 21 Nghị định 13/2020/NĐ-CP của Chính phủ, trang trại trên thuộc trang trại chăn nuôi quy mô vừa (có số đơn vị vật nuôi là 143 đơn vị, nằm trong khoảng từ 30 đến dưới 300 đơn vị vật nuôi), khoảng cách từ chân chuồng nuôi tới khu dân cư tối thiểu là 200m (theo quy định tại khoản 3 điều 5 Thông tư 23/2019/TT-BNNPTNT của Bộ Nông nghiệp và PTNT).</p> <p>+ Chất thải chăn nuôi (phân và nước tiểu) được trang trại xử lý qua biogas, phần nước thải sau biogas được chảy vào ao sinh học (dùng bèo lục bình làm trong nước) trước khi thải ra môi trường.</p> <p>+ Một số dãy chuồng nuôi, có hệ thống quạt hút mùi thổi về hướng thôn Vân Trì xã Việt Hoà, mặc dù đảm bảo về khoảng cách theo quy định tuy nhiên không tránh khỏi mùi hôi trong không khí.</p> <p>- Giải pháp thời gian tới UBND huyện chỉ đạo:</p> <p>+ Yêu cầu UBND xã Hồng Tiến tiếp tục giám sát, tuyên truyền trang trại thực hiện nghiêm các quy định về chăn nuôi.</p> <p>+ Yêu cầu trang trại: thực hiện một số biện pháp giúp giảm mùi hôi trong không khí như làm tường chắn, trồng cây phía sau hệ thống quạt hút, thường xuyên dọn dẹp, vệ sinh trang trại.</p>			

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI	Kết quả trả lời/giải quyết		
			Giải trình/ Thông tin lại với cử tri	Đang giải quyết	Đã giải quyết
3	Việc cấp sổ đỏ cho người dân còn gặp nhiều khó khăn tồn đọng vì thủ tục làm hồ sơ còn rườm rà. Đề nghị tỉnh chỉ đạo giải quyết	<p>1. Sở Tài nguyên và Môi trường</p> <p>- Thủ tục hành chính về đất đai được quy định tại Quyết định số 1085/QĐ-BTNMT ngày 28/4/2023 của Bộ TN&MT về việc công bố thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai. Trình tự, thủ tục, biểu mẫu thực hiện theo quy định tại các Nghị định của Chính phủ: số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014; số 01/2017/NĐ-CP ngày 06/01/2017 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai; số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật; số 10/2023/NĐ-CP ngày 03/4/2023 sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai và Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ TN&MT.</p> <p>- Thẩm quyền cấp GCN thuộc UBND cấp huyện và Văn phòng Đăng ký đất đai. Thời gian qua, việc thực hiện thủ tục hành chính về cấp GCN chưa nghiêm túc. Sở Tài nguyên và Môi trường đã tham mưu UBND tỉnh có Công văn số 3039/UBND-KT2 ngày 07/11/2023 chấn chỉnh và tăng cường công tác đăng ký, cấp GCN QSDĐ. Đề nghị UBND huyện Khoái Châu thực hiện tốt chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3039/UBND-KT2 ngày 07/11/2023.</p> <p>2. UBND huyện Khoái Châu</p> <p>- Việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân hiện nay còn chậm do hồ sơ còn tồn tại chưa được cấp giấy chứng nhận QSDĐ tại các xã, thị trấn hầu hết là hồ sơ có nguồn gốc đất giao trái thẩm quyền (nhưng không có giấy tờ chứng minh đã nộp tiền); chưa có hoặc chưa hoàn thiện trình tự thủ tục pháp lý chuyển quyền, phân chia di sản thừa kế theo quy định; hay có đất dôi dư đã xây dựng công trình kiên cố nhưng chủ sử dụng đất không có khả năng nộp tiền sử dụng đất.</p> <p>- Một số trường hợp hồ sơ khi người dân lên nộp tại Một cửa chưa đủ điều kiện giải quyết do thiếu giấy tờ thủ tục pháp lý, cán bộ tiếp nhận đã viết ý kiến hướng dẫn để mang về xã hoàn thiện, nhưng khi hồ sơ mang lên vẫn chưa hoàn thiện hết các nội dung yêu cầu, khiến người dân phải đi lại nhiều lần gây bức xúc, các nguyên nhân trả hồ sơ về chủ yếu như: Hợp đồng chuyển quyền do Văn phòng</p>	X		

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI	Kết quả trả lời/giải quyết		
			Giải trình/ Thông tin lại với cử tri	Đang giải quyết	Đã giải quyết
		<p>công chứng lập hoặc UBND xã lập bị lỗi về nội dung như đánh sai loại đất, số tờ, số thửa, sai thời hạn sử dụng đất..., thiếu giấy tờ chứng minh mối quan hệ để miễn giảm thuế, thiếu đơn kê khai xác nhận hạn mức khi nhận chuyển nhượng đất nông nghiệp, nội dung xét duyệt nguồn gốc đất đai của UBND xã không rõ ràng không đúng theo quy định của luật, không chứng minh được nguồn gốc đất đai, một số UBND các xã, thị trấn chưa tích cực xét duyệt hồ sơ, chưa tập trung lãnh đạo chỉ đạo quyết liệt; các nhiệm vụ và giải pháp được triển khai chưa thực sự đầy đủ nên hiệu quả chưa cao.</p> <p>- Thực tế hồ sơ cấp giấy chứng nhận hiện nay khi nộp lên Chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai các xã cơ bản để cho người dân tự đi nộp, chính vì vậy khi hồ sơ thiếu giấy tờ thủ tục pháp lý cán bộ hướng dẫn đã ghi hướng dẫn và giải thích cụ thể, nhưng đến khi người dân mang về xã hoàn thiện mang lên vẫn chưa đạt yêu cầu, phải đi lại nhiều lần. Để giải quyết dứt điểm tình trạng này đề nghị UBND các xã chỉ đạo cán bộ địa chính khi người dân mang hồ sơ kê khai tại bộ phận một cửa của UBND xã thì cán bộ địa chính xã mang hồ sơ lên nộp tại chi nhánh khi hồ sơ còn thiếu thủ tục sẽ được hướng dẫn hoàn thiện, địa chính xã sẽ trực tiếp hoàn thiện không để người dân tự mang hồ sơ lên chi nhánh nộp tránh phải đi lại nhiều lần.</p> <p>- UBND huyện Giao Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai Khoái Châu Phối hợp với phòng Tài nguyên & Môi trường đẩy nhanh tiến độ tiếp nhận, thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; Chủ trì về chuyên môn nghiệp vụ, hướng dẫn Hội đồng tư vấn xét duyệt nguồn gốc đất đai cấp xã một cách khoa học, hiệu quả nhất để đạt kết quả cao nhất; thẩm định, hoàn thiện hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền ký Giấy chứng nhận; tổng hợp kết quả định kỳ hàng tháng về UBND huyện, phòng Tài nguyên và Môi trường; báo cáo UBND huyện những đơn vị, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm, gây phiền hà, sách nhiễu để xem xét, xử lý. Chủ trì, phối hợp cùng phòng Tài nguyên & Môi trường, UBND các xã, thị trấn thực hiện việc rà soát, phân loại và đề xuất xử lý số Giấy chứng nhận còn tồn đọng của dự án VLAP.</p>			

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI	Kết quả trả lời/giải quyết		
			Giải trình/ Thông tin lại với cử tri	Đang giải quyết	Đã giải quyết
4	Đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư làm mới kênh tiêu từ khu vực UBND xã Chí Tân ra khu vực hạ lưu Trạm bơm Nghi Xuyên	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trong thời gian tới Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn về phối hợp UBND huyện Khoái Châu và các đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá hệ thống kênh tiêu từ khu vực UBND xã Chí Tân ra khu vực hạ lưu Trạm bơm Nghi Xuyên báo cáo cấp có thẩm quyền.	X		
5	Đề nghị tỉnh quan tâm tiếp tục triển khai dự án kè bờ sông Từ Hồ - Sài Thị; dự án kè máng nội đồng giáp ranh giữa xã Việt Hòa và xã Đại Hưng	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trong thời gian tới Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn về phối hợp UBND huyện Khoái Châu và các đơn vị liên quan kiểm tra báo cáo cấp có thẩm quyền.	X		
6	Đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư hệ thống đèn tín hiệu tại ngã tư Quán Cà thuộc xã Tân Dân	Sở Giao thông vận tải Ngã tư Quán Cà xã Tân Dân huyện Khoái Châu là nút giao giữa ĐT.383 và ĐT.379, có mật độ phương tiện cao, tầm nhìn hạn chế; ngày 23/11/2023, Sở Giao thông vận tải nhận được văn bản số 120/UBND ngày 23/11/2023 của UBND xã Tân Dân về việc tổ chức giao thông sử dụng đèn tín hiệu tại ngã tư Quán Cà (Nút giao ĐT.379 và ĐT.383) xã Tân Dân, huyện Khoái Châu. Sau khi tiếp nhận phản ánh, kiến nghị của cử tri huyện Khoái Châu và UBND xã Tân Dân, Sở Giao thông vận tải đã giao đơn vị quản lý tuyến đường tổ chức kiểm tra, khảo sát hiện trạng tại nút giao để đề xuất phương án tổ chức giao thông, đảm bảo an toàn giao thông tại nút giao phù hợp với thực tiễn và các quy định hiện hành (trong đó có nghiên cứu áp dụng giải pháp tổ chức giao thông bằng đèn tín hiệu tại nút giao).	X		
7	Đề nghị tỉnh chỉ đạo khi tuyển sinh vào cấp THPT nên tuyển theo khu vực trường, không nên tuyển các khu vực khác làm ảnh hưởng đến quyền lợi của học sinh trong khu vực trường	Sở Giáo dục và Đào tạo Việc tổ chức Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 được thực hiện theo Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT ngày 03/5/2019 hợp nhất Thông tư về Quy chế tuyển sinh trung học cơ sở và tuyển sinh THPT. Kỳ thi là cơ hội để học sinh tiếp cận với giáo dục THPT, một giai đoạn quan trọng trong quá trình học tập và phát triển cá nhân. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tạo ra một môi trường cạnh tranh lành mạnh, khuyến khích học sinh nỗ lực để đạt kết quả tốt nhất; đồng thời kỳ thi cũng có thể được coi	X		

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI	Kết quả trả lời/giải quyết		
			Giải trình/ Thông tin lại với cử tri	Đang giải quyết	Đã giải quyết
		<p>là một công cụ để đánh giá chất lượng giáo dục ở các trường THCS và thúc đẩy các trường cải thiện chất lượng dạy học.</p> <p>Từ năm học 2016-2017 trở về trước, việc tuyển sinh vào lớp 10 được thực hiện theo vùng tuyển sinh, từ năm học 2017-2018 đến nay học sinh được lựa chọn bất kỳ trường THPT nào trong tỉnh (có nghĩa là không còn việc phân vùng tuyển sinh). Qua 5 năm thực hiện, việc tuyển sinh đi vào ổn định, cơ bản đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng học tập của học sinh. Mạng lưới trường THPT được phân bổ hợp lý trong toàn tỉnh; giao thông và phương tiện giao thông phát triển thuận lợi cho việc đi lại của học sinh. Việc cho phép học sinh lựa chọn trường trong phạm vi toàn tỉnh tạo cho các em cơ hội để học tập theo nhu cầu, giúp nâng cao năng lực và định hướng nghề nghiệp cho học sinh đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục theo Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Hiện nay, một số thí sinh có xu hướng chọn dự tuyển vào các trường THPT ở huyện khác, nguyên nhân là do nơi ở của các học sinh ở vùng giáp ranh với huyện và một bộ phận học sinh học ở các huyện xa hơn do nhu cầu chọn trường phù hợp năng lực. Qua quá trình triển khai, có thể thấy việc không phân vùng đã tạo ra một cơ hội công bằng hơn cho tất cả học sinh, không phân biệt dựa trên vị trí địa lý; học sinh có thể tham gia vào kỳ thi dựa trên năng lực của mình, không bị hạn chế bởi vùng miền. Điều này sẽ thúc đẩy sự cạnh tranh lành mạnh giữa các học sinh, khuyến khích học sinh nỗ lực và cố gắng hơn để đạt được kết quả tốt. Không phân vùng có thể tạo động lực cho các trường học cải thiện chất lượng giáo dục để thu hút và giữ chân học sinh, thay vì dựa vào vị trí địa lý để hút thu học sinh; giúp đẩy mạnh chất lượng giáo dục toàn diện.</p> <p>Dù ưu điểm là vượt trội, không thể phủ nhận việc không phân vùng đã gây ra một số vấn đề như tăng áp lực cạnh tranh giữa các học sinh, học sinh gặp khó khăn trong việc cân nhắc nguyện vọng. Trong một số trường hợp, việc không phân vùng có thể tạo ra sự khó khăn cho học sinh ở những khu vực ít phát triển, khi học sinh có thể không có cơ hội tương đương để cạnh tranh với những học sinh từ các khu vực phát triển hơn.</p>			

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI	Kết quả trả lời/giải quyết		
			Giải trình/ Thông tin lại với cử tri	Đang giải quyết	Đã giải quyết
		Trong thời gian tới, Sở GDĐT sẽ tham mưu với UBND tỉnh tăng cường cơ sở vật chất, đội ngũ cho các trường THPT, đặc biệt ở các khu vực công nghiệp phát triển, dân số cơ học tăng cao; phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố, các phòng GDĐT chỉ đạo các trường THCS trên địa bàn nâng cao chất lượng dạy học, đặc biệt đối với các trường ở những khu vực ít phát triển; tiếp tục đổi mới công tác thi tuyển sinh nhằm đạt hiệu quả cao đáp ứng nhu cầu và nguyện vọng của học sinh và nhân dân địa phương.			
8	Đề nghị tỉnh chỉ đạo xem xét theo thẩm quyền có quy định cụ thể việc sử dụng loại phương tiện đối với học sinh THPT và THCS. Do hiện nay, tình trạng học sinh THPT và THCS sử dụng xe điện, xe máy tham gia giao thông rất nguy hiểm, đã xảy ra nhiều vụ tai nạn giao thông	<p>Sở Giao thông vận tải</p> <p>Theo quy định tại Khoản 1, Điều 60 của Luật Giao thông đường bộ năm 2008, những người đủ 16 tuổi trở lên sẽ được điều khiển xe gắn máy hoặc các phương tiện tương tự có dung tích xi-lanh không vượt quá 50 cm³. Theo đó, học sinh cấp 2 có độ tuổi từ 11 tuổi - 14 tuổi và học sinh cấp 3 dưới 16 tuổi sẽ không được dùng xe máy, xe máy điện để lưu thông trên đường.</p> <p>Theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012 những người dưới 16 tuổi điều khiển xe máy, xe máy điện sẽ vi phạm quy định của Luật Giao thông đường bộ và phải nhận hình thức xử phạt.</p> <p>Xe máy điện là loại phương tiện nhỏ gọn, không cần giấy phép lái xe và khá dễ điều khiển, vì vậy những năm gần đây tỷ lệ học sinh, nhất là học sinh cấp THCS trở lên trên địa bàn tỉnh sử dụng xe đạp điện, xe máy điện ngày càng phổ biến. Thế nhưng bên cạnh tiện ích, thì hiểm họa về tai nạn giao thông liên quan đến xe máy điện cũng rất khó lường. Thực tế, đã có nhiều vụ TNGT xảy ra đối với học sinh điều khiển xe đạp điện, xe máy điện, thậm chí tai nạn thương tâm, chết người đã xảy ra.</p> <p>Đã có quy định của pháp luật về độ tuổi học sinh được phép đi xe máy điện. Theo đó, học sinh THCS có độ tuổi từ 11 tuổi - 14 tuổi và học sinh THPT dưới 16 tuổi sẽ không được dùng xe máy, xe máy điện để lưu thông trên đường. Thế nhưng, nhiều bậc phụ huynh gần như không quan tâm, hoặc không biết đến quy định này và vẫn sắm cho con mình chiếc xe máy điện làm phương tiện đi học khi các em chưa đủ tuổi điều khiển. Vào mỗi đầu năm học, nhà trường quán triệt đến tất cả</p>	X		

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI	Kết quả trả lời/giải quyết		
			Giải trình/ Thông tin lại với cử tri	Đang giải quyết	Đã giải quyết
		<p>học sinh và phụ huynh về quy định của Luật Giao thông đường bộ cũng như quy định của nhà trường khi học sinh tham gia giao thông, ký cam kết đảm bảo an toàn giao thông và ký cam kết không tham gia điều khiển xe máy điện khi chưa đủ tuổi. Thế nhưng, để đối phó với quy định này không ít học sinh chưa đủ tuổi vẫn sử dụng xe máy điện đi học nhưng gửi ở nhà người quen, những hộ dân gần trường hoặc để trên vỉa hè ngoài đường. Điều đáng nói, đối với các em học sinh THCS, THPT đang ở độ tuổi mới lớn, ý thức chấp hành pháp luật về an toàn giao thông chưa cao, dẫn tới các vi phạm giao thông. Tình trạng học sinh điều khiển xe đạp, xe máy điện không đội mũ bảo hiểm, vượt ẩu, dàn hàng ngang trên đường, đi ngược chiều, đeo tai nghe... vẫn diễn ra.</p> <p>Để ngăn ngừa TNGT từ xe máy điện, hạn chế vi phạm Luật Giao thông đường bộ từ học sinh, những năm qua Sở GTVT, Sở Giáo dục và Đào tạo đã phối hợp với lực lượng cảnh sát giao thông tổ chức tuyên truyền pháp luật an toàn giao thông đến các trường học. Cùng với tuyên truyền, lực lượng cảnh sát giao thông trình chiếu hình ảnh về các vụ TNGT để học sinh quan sát; lồng ghép các trò chơi, tiểu phẩm, giao lưu, trao đổi trực tiếp để các em nhận thức sâu sắc hơn về mức độ nguy hiểm của các TNGT liên quan đến xe máy điện nói riêng và các phương tiện giao thông nói chung. Lực lượng chức năng toàn tỉnh cũng thường xuyên tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý tình trạng học sinh vi phạm quy định về giao thông.</p> <p>Hiện nay, dự thảo Luật Trật tự, An toàn giao thông đường bộ đã bổ sung các quy định học sinh dưới 18 tuổi khi điều khiển xe máy có dung tích xi lanh dưới 50cm³ hoặc phương tiện có công suất động cơ điện không vượt quá 4kW phải có GPLX hạng A0. Dự thảo Luật đã bổ sung các quy định để giải quyết dứt điểm thực trạng này. Trong đó đưa ra khái niệm thế nào là xe đạp điện. Theo đó, đối với loại xe có công suất trên 250 vol sẽ được gọi là xe gắn máy. Toàn bộ xe đạp điện hiện nay sẽ được quy định là xe gắn máy để quản lý.</p> <p>Để giảm thiểu TNGT liên quan đến xe đạp điện, xe máy điện cần sự quan tâm, chung tay của các cấp, cơ quan chức năng và toàn xã hội trong giáo dục ý thức tự</p>			

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI	Kết quả trả lời/giải quyết		
			Giải trình/ Thông tin lại với cử tri	Đang giải quyết	Đã giải quyết
		giác của mỗi học sinh khi tham gia giao thông. Sở Giao thông vận tải đề nghị các Lực lượng chức năng cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Các nhà trường, các bậc phụ huynh tăng cường công tác phối hợp quản lý, giáo dục, nâng cao nhận thức cho con em mình tuân thủ các quy định khi tham gia giao thông, đặc biệt không giao xe gắn máy, xe máy điện cho con khi chưa đủ tuổi điều khiển.			
9	Đề nghị Điện lực Hưng Yên cần quan tâm dành nguồn kinh phí để đầu tư sửa chữa, di dời một số Trạm biến áp tại một số xã (trạm biến áp xã An Vĩ nằm cạnh đường đi, sát mặt đất và ngay công Trạm Y tế xã có thể bị ngập nước mỗi khi có mưa dẫn đến cháy nổ, chập điện nguy hiểm đến tính mạng của người dân)	<p>Công ty Điện lực Hưng Yên</p> <p>Thực hiện chủ trương bàn giao lưới điện trung áp nông thôn từ các địa phương (xã/phường/thị trấn) sang ngành điện quản lý, đến năm 2001 trên địa bàn xã An Vĩ, đã hoàn thành việc bàn giao nguyên trạng đường dây trung áp và trạm biến áp. Trong những năm qua, Công ty Điện lực Hưng Yên đã tập trung đầu tư xây dựng phát triển và cải tạo lưới điện, đến nay xã An Vĩ có 11 trạm biến áp với tổng công suất 3.330 kVA, đảm bảo tiêu chí số 4 về điện trong Chương trình xây dựng nông thôn mới của xã An Vĩ; đồng thời đảm bảo cung cấp điện an toàn, ổn định phục vụ nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.</p> <p>Trạm biến áp Thôn Trung xã An Vĩ có công suất 320kVA-35/0,4kV là trạm biến áp xây dựng kiểu mặt đất, ngoài trời (có tường gạch xây bảo vệ xung quanh) theo phương án thiết kế được cấp có thẩm quyền phê duyệt, được địa phương xây dựng và đưa vào vận hành năm 1994. Đến trước khi UBND xã An Vĩ xây dựng cải tạo Trạm Y Tế xã, trạm biến áp vẫn đang được Điện lực Khoái Châu vận hành hành an toàn, cung cấp điện ổn định.</p> <p>Năm 2022, UBND xã An Vĩ triển khai cải tạo trụ sở Trạm Y Tế xã, đã thực hiện tôn nền khuôn viên và khu vực xung quanh cao hơn nền trạm biến áp. Khi trời mưa to, do bị chặn dòng thoát nước, dẫn đến nền trạm biến áp bị ngập úng gây mất an toàn cho vận hành trạm biến áp và ảnh hưởng đến cung cấp điện.</p> <p>Trước tình trạng nêu trên, Điện lực Khoái Châu đã có công văn số 756/ĐLKC-PKT ngày 30/5/2022 về việc đảm bảo an toàn trạm biến áp thôn Trung-An Vĩ, đồng thời đã làm việc trực tiếp với UBND xã An Vĩ đề nghị sớm có giải pháp khắc phục, bố trí kinh phí để nâng cấp nền trạm biến áp phù hợp với khuôn viên đang xây dựng</p>		X	

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI	Kết quả trả lời/giải quyết		
			Giải trình/ Thông tin lại với cử tri	Đang giải quyết	Đã giải quyết
		<p>hoặc di chuyển trạm biến áp sang vị trí mới phù hợp với quy hoạch của địa phương, đảm bảo mỹ quan và an toàn đối với công trình Trạm y tế cũng như công trình điện; Điện lực Khoái Châu sẵn sàng phối hợp và hỗ trợ những nội dung công việc thuộc lĩnh vực quản lý như: Hỗ trợ về giải pháp kỹ thuật, ngừng cấp điện phục vụ an toàn khi thi công, nghiệm thu kỹ thuật khi đưa công trình vào vận hành...</p> <p>Cũng với ý kiến của Cử tri nêu trên, tại cuộc họp tiếp xúc Cử tri huyện Khoái Châu ngày 10/11/2023, Chủ tịch UBND huyện Khoái Châu đã có ý kiến trả lời trực tiếp và giao nhiệm vụ cho các đơn vị phối hợp thực hiện:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Giao UBND xã An Vĩ bố trí nguồn kinh phí thực hiện di chuyển trạm biến áp để đồng bộ các hạng mục, phù hợp với quy hoạch của địa phương, đảm bảo an toàn cho vận hành lưới điện và đảm bảo mỹ quan của khu vực sau khi cải tạo lại khuôn viên Trạm Y tế xã. - Giao Điện lực Khoái Châu phối hợp, hỗ trợ UBND xã An vĩ và các đơn vị liên quan những công việc thuộc lĩnh vực quản lý trong quá trình triển khai. <p>Hiện nay, Điện lực Khoái Châu đang tiếp tục làm việc với UBND xã An Vĩ để phối hợp thực hiện giải pháp sớm khắc phục những tồn tại của trạm biến áp Thôn Trung xã An Vĩ công suất 320kVA-35/0,4kV nêu trên.</p>			
V	Huyện Phù Cừ				
1	<p>Kênh dẫn thượng, hạ lưu cống Vông Phan cấp nguồn nước từ Sông Luộc và tiêu tự chảy ra Sông Luộc bị sạt lở hai bên bờ, ảnh hưởng đến đường dân sinh của khu dân cư xóm 5 và xóm 6 thôn Vông Phan, cử tri đã nhiều lần ý kiến nhưng đến nay vẫn chưa được khắc phục. Đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo Công ty TNHH một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh sớm triển khai cho kè hai bên bờ kênh để</p>	<p>Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh</p> <p>Ngày 26/10/2023, đoàn công tác gồm lãnh đạo UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND huyện Phù Cừ, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên đã kiểm tra thực tế tại hiện trường để chuẩn bị đầu tư cải tạo, nâng cấp. Hiện tại tỉnh đã giao cho Ban quản lý đầu tư xây dựng công trình Sở Nông nghiệp và PTNT làm chủ đầu tư cải tạo nâng cấp đoạn từ cống Vông Phan ra đến Sông Luộc.</p>		X	

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI	Kết quả trả lời/giải quyết		
			Giải trình/ Thông tin lại với cử tri	Đang giải quyết	Đã giải quyết
	đảm bảo an toàn cho đê và hệ thống đường dân sinh				
2	Trong những năm vừa qua tỉnh Hưng Yên đã có cơ chế hỗ trợ bảo hiểm y tế cho các hộ có thu nhập thấp. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn bất cập đối với các hộ thu nhập thấp có con trong độ tuổi học sinh không được cấp thẻ BHYT mà phải mua BHYT học sinh ở trường. Đề nghị tỉnh quan tâm mở rộng đối tượng hỗ trợ BHYT đối với các cháu đang là học sinh thuộc các hộ có thu nhập thấp	<p>1. Sở Y tế Theo quy định tại điểm c khoản 1 điều 8 Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật bảo hiểm y tế, người thuộc hộ gia đình nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình được ngân sách nhà nước hỗ trợ 30% mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế; Phần còn lại ngân sách tỉnh Hưng Yên hỗ trợ 70% mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế (theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 332/2020/NQ-HĐND ngày 01/12/2020 của HĐND tỉnh là 30%; 40% theo Nghị quyết 336/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022 của HĐND tỉnh Quy định mức hỗ trợ từ ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên giai đoạn 2023 – 2025). Do vậy người thuộc hộ gia đình nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình trên địa bàn tỉnh Hưng Yên hoặc hộ gia đình nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình có con trong độ tuổi học sinh đều áp dụng Nghị quyết số 332/2020/NQ-HĐND ngày 01/12/2020 và Nghị quyết số 336/2022/NQ-HĐND ngày 09/12/2022.</p> <p>Đề không bỏ sót đối tượng nêu trên, Sở Y tế kính đề nghị UBND tỉnh giao Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát đối tượng hộ gia đình nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình có con trong độ tuổi học sinh trên địa bàn chưa được hưởng thẻ bảo hiểm y tế theo quy định, tiếp tục hỗ trợ cho đối tượng này đảm bảo an sinh xã hội và nâng tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh.</p> <p>2. Bảo hiểm xã hội tỉnh - Về nội dung này, hiện cơ quan BHXH tỉnh Hưng Yên đang tổ chức thực hiện thu và cấp thẻ BHYT (theo quy định tại Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2008, sửa đổi khoản 6 Điều 1 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi 2014: đối tượng học sinh, sinh viên</p>	X		

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI	Kết quả trả lời/giải quyết		
			Giải trình/ Thông tin lại với cử tri	Đang giải quyết	Đã giải quyết
		<p>(HSSV) có thứ tự ưu tiên trước người thuộc hộ gia đình có mức sống trung bình (MSTB), cụ thể như sau:</p> <p>+ Đối tượng hộ gia đình (HGD) có mức sống trung bình (MTSB): theo quy định của Luật BHYT ngân sách hỗ trợ 30%, Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh hỗ trợ thêm 70%; Tổng mức hỗ trợ 100% mệnh giá thẻ BHYT từ ngày 01/01/2023 đến ngày 31/12/2025; mã thẻ BHYT: GB, mã quyền lợi hưởng: 4 (GB4).</p> <p>+ Đối tượng học sinh, sinh viên (HSSV) đang theo học tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh theo quy định của Luật BHYT ngân sách hỗ trợ 30%, Nghị quyết Hội đồng nhân dân tỉnh hỗ trợ thêm 30%; Tổng mức hỗ trợ 60% mệnh giá thẻ BHYT từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2025; đối tượng đóng 40%; mã thẻ BHYT: HS, SV, mã quyền lợi: 4 (HS4, SV4).</p> <p>Theo quy nêu trên, 02 nhóm đối tượng này thuộc nhóm 4 và cùng có mã quyền lợi hưởng ghi trên thẻ BHYT là 4 khi phát sinh chi phí khám chữa bệnh.</p> <p>Vậy, để đảm bảo quyền lợi người tham gia đồng thời có cơ sở trả lời cử tri huyện Phù Cù. BHXH tỉnh đang phối hợp với Sở Tài chính nghiên cứu và báo cáo cấp có thẩm quyền triển khai thực hiện từ ngày 01/01/2024 trên phạm vi toàn tỉnh Hưng Yên.</p>			
VI	Huyện Văn Giang				
1	<p>Cử tri xã Mễ Sở phản ánh việc trước đây đã được cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng sử dụng dấu, chữ ký của Chủ tịch UBND tỉnh. Đề nghị tỉnh xem xét việc miễn phí trước bạ khi làm thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới</p>	<p>Cục Thuế tỉnh</p> <p>- Tại khoản 16 Điều 10 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP ngày 15/01/2022 quy định về tài sản của tổ chức, cá nhân đã được cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng khi đăng ký lại quyền sở hữu, sử dụng được miễn nộp lệ phí trước bạ trong những trường hợp sau đây:</p> <p>“a) Tài sản đã được cơ quan có thẩm quyền của Nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, Chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc cơ quan có thẩm quyền thuộc chế độ cũ cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng nay đổi giấy chứng nhận quyền sở hữu, sử dụng mới mà không thay đổi chủ sở hữu tài sản.”</p>	X		

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI	Kết quả trả lời/giải quyết		
			Giải trình/ Thông tin lại với cử tri	Đang giải quyết	Đã giải quyết
		<p>Quy định về thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở cho hộ gia đình, cá nhân đã được thay đổi theo pháp luật về đất đai qua từng thời kỳ. Vì vậy, Cục Thuế xác định như sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho cử tri xã Mỹ Sở sử dụng dấu, chữ ký của Chủ tịch UBND tỉnh là đúng thẩm quyền theo các quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm được cấp Giấy chứng nhận thì được miễn nộp lệ phí trước bạ khi đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới. - Trường hợp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp cho cử tri xã Mỹ Sở sử dụng dấu, chữ ký của Chủ tịch UBND tỉnh là không đúng thẩm quyền theo các quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm được cấp Giấy chứng nhận thì không thuộc trường hợp được miễn nộp lệ phí trước bạ khi đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới. 			
2	Đề nghị tỉnh chỉ đạo Công ty nước sạch Ngọc Tuấn tiếp tục cung cấp nước sạch cho người dân xã Xuân Quan và xem xét giá lắp đặt đồng hồ nước sạch có được khấu trừ dần theo như các xã khác trong tỉnh và công khai bảng giá để người dân được biết	Cùng ý kiến, kiến nghị với cử tri huyện Ân Thi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trả lời tại mục 4, phần I. Huyện Ân Thi	X		
3	Thời gian gần đây, nước sinh hoạt của Công ty nước sạch Hưng Yên thường xuyên bị mất nước, áp lực nước thấp không đáp ứng đủ cho nhu cầu nước sinh hoạt của người dân, chất lượng nước không đảm bảo vệ sinh. Đề nghị tỉnh chỉ đạo để Công ty sớm có kế hoạch khắc phục	Cùng ý kiến, kiến nghị với cử tri huyện Ân Thi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trả lời tại mục 5, phần I. Huyện Ân Thi			X
4	Đề nghị tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra, có ý kiến để	Cùng ý kiến, kiến nghị với cử tri huyện Ân Thi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trả lời tại mục 6, phần I. Huyện Ân Thi		X	

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI	Kết quả trả lời/giải quyết		
			Giải trình/ Thông tin lại với cử tri	Đang giải quyết	Đã giải quyết
	nhà máy nước Nam Long, Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường tỉnh sớm có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng nguồn nước chất lượng kém, không đảm bảo tiêu chuẩn để sinh hoạt, không có đủ nước cung cấp cho người dân				
5	Hiện nay, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Thanh Long không có nước sạch để sử dụng do dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng hệ thống cấp nước tập trung xã Trung Hưng (theo Quyết định số 2116/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh) chưa đầu nối cho các hộ dân xã Thanh Long. Đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo	Cùng ý kiến, kiến nghị với cử tri huyện Ân Thi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trả lời tại mục 7, phần I. Huyện Ân Thi		X	
6	Đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư xây dựng hệ thống dẫn cấp nước sông Hồng phục vụ sản xuất nông nghiệp các xã vùng ngoài đê huyện Văn Giang	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn đang thực hiện Dự án cải tạo, nâng cấp hệ thống thủy lợi và đường sản xuất vùng chuyên canh hoa, cây cảnh xã Xuân Quan, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên, trong đó có cải tạo một số tuyến kênh thuộc địa phận xã Xuân Quan nhằm phục vụ nhu cầu sản xuất của nhân dân tại làng nghề hoa cây cảnh Xuân Quan; góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế cho nhân dân địa phương. Trong thời gian tới Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn sẽ phối hợp với UBND huyện Văn Giang và các đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá hệ thống dẫn cấp nước sông Hồng phục vụ sản xuất nông nghiệp các xã vùng ngoài đê huyện Văn Giang báo cáo cấp có thẩm quyền. Đồng thời huyện Văn Giang tiếp tục ký hợp đồng trạm bơm Kim Lan Hà Nội để tưới cho hoa cây cảnh của huyện.		X	

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI	Kết quả trả lời/giải quyết		
			Giải trình/ Thông tin lại với cử tri	Đang giải quyết	Đã giải quyết
7	Đề nghị tỉnh chỉ đạo làm nốt tuyến đường chân đê đoạn từ cuối thôn 2 (xã Xuân Quan) đến thôn Khúc Tháp (xã Phụng Công)	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Tờ trình số 123/TTr-SNN-ĐĐ ngày 05/7/2023 trình đề xuất với Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và PTNT) đưa vào Kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2024 tỉnh Hưng Yên đoạn đường chân đê nêu trên (trương ứng K78+630-K79+000 đê tả sông Hồng, huyện Văn Giang). Sau khi được Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai phê duyệt sẽ tiến hành triển khai thực hiện.	X		
8	Đề nghị tỉnh phối hợp với thành phố Hà Nội hạ thấp kè tiêu thoát nước tại cống tiêu Trung Thủy nông để đảm bảo tiêu thoát nước, tránh ngập úng; mở rộng thêm ngòi tiêu toàn tuyến	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đề nghị Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên phối hợp với Công ty TNHH MTV Đầu tư phát triển thủy lợi Hà Nội kiểm tra, xử lý hạ thấp kè tiêu thoát nước tại cống tiêu Trung Thủy nông để đảm bảo tiêu thoát nước cho phần diện tích hàng năm 2 công ty đã Hợp đồng cung cấp sản phẩm dịch vụ công ích thủy lợi theo quy định.	X		
9	Từ tháng 4/2019, Trạm y tế xã Cửu Cao được sáp nhập trực thuộc Trung tâm Y tế huyện Văn Giang. Công tác chăm sóc sức khỏe cho bà con nhân dân và công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn xã không được đáp ứng và đảm bảo như các địa phương có trạm Y tế xã, gây ảnh hưởng đến việc chăm sóc sức khỏe cho người dân. Đề nghị các cơ quan có thẩm quyền và ngành Y tế tổ chức thực hiện việc tổng kết mô hình thí điểm sáp nhập để xem xét hiệu quả của mô hình	Sở Y tế Thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh: Số 02/2019/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 về việc tổ chức lại TTYT huyện Mỹ Hào trực thuộc Sở Y tế; Số 04/2019/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 về việc tổ chức lại TTYT thành phố Hưng Yên trực thuộc Sở Y tế; Số 05/2019/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 về việc tổ chức lại TTYT huyện Tiên Lữ trực thuộc Sở Y tế; Số 07/2019/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 về việc tổ chức lại TTYT huyện Văn Lâm trực thuộc Sở Y tế; Số 10/2019/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 về việc tổ chức lại TTYT huyện Văn Giang trực thuộc Sở Y tế; Số 11/2019/QĐ-UBND ngày 18/01/2019 về việc tổ chức lại TTYT huyện Kim Động trực thuộc Sở Y tế, Sở Y tế đã phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành có liên quan tổ chức hội nghị bàn giao Trung tâm DS-KHHGD và 07 trạm y tế cấp xã giải thể (TYT Phường Quang Trung, TYT Phường Lê Lợi, TYT Thị Trấn Vương, TYT Thị trấn Lương Bằng, TYT xã Phùng Chí Kiên, TYT xã Cửu Cao và TYT khu kinh tế mới huyện Văn Lâm) về TTYT các huyện, thị xã, thành phố quản lý.	X		

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI	Kết quả trả lời/giải quyết		
			Giải trình/ Thông tin lại với cử tri	Đang giải quyết	Đã giải quyết
		<p>Thực hiện Quyết định số 942/QĐ-UBND ngày 12/4/2019 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án Điều chuyển chức năng, nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe học sinh và viên chức y tế trường học về Trạm Y tế xã, phường, thị trấn quản lý, tháng 6/2019, Sở Y tế đã phối hợp với UBND các huyện, thị xã, thành phố và các sở, ngành có liên quan hoàn thành việc bàn giao, tiếp nhận chức năng, nhiệm vụ và viên chức y tế trường học về Sở Y tế quản lý. Sở Y tế đã ban hành Quyết định số 621/QĐ-SYT ngày 20/6/2019 về việc bổ sung chức năng, nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe học sinh cho các trạm y tế xã, phường, thị trấn và các TTYT cấp huyện trên địa bàn xã, phường, thị trấn có trạm y tế giải thể; Đồng thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc các TTYT cấp huyện triển khai hoạt động, xây dựng dự thảo Quy chế làm việc và dự thảo Quy định nhiệm vụ, quyền hạn các phòng chức năng và các khoa chuyên môn của TTYT các huyện, thị xã, thành phố...</p> <p>Ngày 15/7/2022, Sở Y tế tổ chức Hội nghị sơ kết sơ kết, đánh giá việc giải thể các trạm y tế cấp xã ở những xã, phường, thị trấn nơi đã có TTYT cấp huyện. Sau Hội nghị, Sở Y tế đã có báo cáo số 215/BC-SYT ngày 05/8/2022 về việc sơ kết Đề án giải thể Trạm y tế cấp xã ở những xã, phường, thị trấn đã có TTYT cấp huyện, trong đó kiến nghị, đề xuất: Đề nghị Tỉnh ủy, UBND tỉnh xem xét thành lập lại các trạm y tế xã, phường, thị trấn đã thí điểm giải thể để triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho nhân dân tại địa phương được đảm bảo và hiệu quả hơn, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, đơn vị và theo đúng quy định về chức năng, nhiệm vụ của trạm y tế tại Thông tư số 33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 của Bộ Y tế hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của trạm y tế xã, phường, thị trấn.</p> <p>Tuy nhiên theo mục 2.6 phần II của Kế hoạch số 209-KH/TU ngày 07/7/2023 của Tỉnh ủy về việc tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 19- NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao hiệu lực và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập đến năm 2026: <i>“Trước mắt, không thành lập lại các trạm y tế xã, phường, thị trấn đã thí điểm giải thể và tạm dừng việc giải thể các trạm y tế chưa thực hiện theo lộ trình giai đoạn trước để tiếp tục đánh giá hiệu quả hoạt</i></p>			

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI	Kết quả trả lời/giải quyết		
			Giải trình/ Thông tin lại với cử tri	Đang giải quyết	Đã giải quyết
		<i>động chăm sóc sức khỏe cho nhân dân phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Trạm y tế (hoặc Trung tâm y tế cấp huyện nơi không bố trí Trạm y tế) có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ y tế trường học tại các cơ sở giáo dục phổ thông, mầm non trên địa bàn cấp xã nơi đóng trụ sở”.</i>			
VII	Huyện Yên Mỹ				
1	Đề nghị tỉnh chỉ đạo Công ty nước sạch Ngọc Tuấn tiếp tục cung cấp nước sạch cho người dân xã Xuân Quan và xem xét giá lắp đặt đồng hồ nước sạch có được khấu trừ dần theo như các xã khác trong tỉnh và công khai bảng giá để người dân được biết	Cùng ý kiến, kiến nghị với cử tri huyện Ân Thi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trả lời tại mục 4, phần I. Huyện Ân Thi	X		
2	Thời gian gần đây, nước sinh hoạt của Công ty nước sạch Hưng Yên thường xuyên bị mất nước, áp lực nước thấp không đáp ứng đủ cho nhu cầu nước sinh hoạt của người dân, chất lượng nước không đảm bảo vệ sinh. Đề nghị tỉnh chỉ đạo để Công ty sớm có kế hoạch khắc phục	Cùng ý kiến, kiến nghị với cử tri huyện Ân Thi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trả lời tại mục 5, phần I. Huyện Ân Thi			X
3	Đề nghị tỉnh chỉ đạo cơ quan chức năng thực hiện kiểm tra, có ý kiến để nhà máy nước Nam Long, Trung tâm nước sinh hoạt và vệ sinh môi trường tỉnh sớm có biện pháp xử lý dứt điểm tình trạng nguồn nước chất lượng kém, không đảm bảo tiêu chuẩn để sinh hoạt, không có đủ nước cung cấp cho người dân	Cùng ý kiến, kiến nghị với cử tri huyện Ân Thi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trả lời tại mục 6, phần I. Huyện Ân Thi		X	

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI	Kết quả trả lời/giải quyết		
			Giải trình/ Thông tin lại với cử tri	Đang giải quyết	Đã giải quyết
4	Hiện nay, nhiều hộ dân trên địa bàn xã Thanh Long không có nước sạch để sử dụng do dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng hệ thống cấp nước tập trung xã Trung Hưng (theo Quyết định số 2116/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của UBND tỉnh) chưa đầu nối cho các hộ dân xã Thanh Long. Đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo	Cùng ý kiến, kiến nghị với cử tri huyện Ân Thi, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã trả lời tại mục 7, phần I. Huyện Ân Thi		X	
5	Đề nghị tỉnh tăng cường kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với các trường hợp vi phạm trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, nhằm tăng ý thức, trách nhiệm đối với môi trường của người dân cũng như các tổ chức, doanh nghiệp trước khi có các hành vi xả thải chất thải, rác thải ra môi trường	Sở Tài nguyên và Môi trường Cử tri huyện Yên Mỹ nói riêng, cử tri tỉnh Hưng Yên nói chung qua các kỳ họp trước đã phản ánh, Lãnh đạo tỉnh quan tâm và chỉ đạo, Sở có các báo cáo tại kỳ họp HĐND tỉnh và đã tiến hành đồng bộ nhiều giải pháp kiểm soát, giảm thiểu ô nhiễm môi trường trên địa bàn tỉnh. Sở đã thường xuyên phối hợp với Công an tỉnh, Thanh tra tỉnh và UBND các huyện, thị xã, thành phố thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch và đột xuất việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trên địa bàn tỉnh, kết quả năm 2023, Sở đã tiến hành thanh tra, kiểm tra việc chấp hành pháp luật về bảo vệ môi trường và phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính đối với 17 cơ sở với số tiền 722 triệu đồng; đồng thời đối với các doanh nghiệp có phát sinh lưu lượng nước thải lớn đều phải lắp quan trắc tự động và truyền dữ liệu về Sở để kiểm tra, giám sát; qua đó kịp thời phát hiện, ngăn chặn, kiên quyết xử lý nghiêm đối với hành vi xả chất thải vượt quy chuẩn gây ô nhiễm môi trường, giảm thiểu tình trạng đống, đót rác thải không đúng nơi quy định. Đề nghị UBND huyện chỉ đạo các cơ quan chuyên môn của huyện thực hiện theo đúng phân cấp và phối hợp với các cơ quan tỉnh để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.	X		
6	Sông Bắc Hưng Hải chảy qua nhiều xã trên địa bàn huyện Yên Mỹ cụ thể như xã Trung Hưng, Trung Hòa, Tân Việt, Minh Châu, Thanh Long, Đồng Than,	Sở Tài nguyên và Môi trường Tình trạng ô nhiễm môi trường nước mặt hệ thống Bắc Hưng Hải và các sông, kênh, mương, ao hồ trên địa bàn tỉnh (trong đó hệ thống BHH chảy qua địa bàn huyện Yên Mỹ) đang diễn biến phức tạp, đặc biệt là vào mùa kiệt. Hệ thống Bắc Hưng Hải có	X		

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI	Kết quả trả lời/giải quyết		
			Giải trình/ Thông tin lại với cử tri	Đang giải quyết	Đã giải quyết
	<p>nguồn nước thường xuyên bị ô nhiễm nặng làm ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống sinh hoạt của nhân dân (Vấn đề này cử tri huyện đã kiến nghị rất nhiều lần, nhiều năm nay với tỉnh với Quốc hội nhưng vẫn chưa được giải quyết dứt điểm). Đề nghị tỉnh quan tâm chỉ đạo các sở, ngành chức năng thanh, kiểm tra sớm có giải pháp cụ thể xử lý dứt điểm tình trạng ô nhiễm trên</p>	<p>điểm đầu nguồn lấy nước sông Hồng qua cống Xuân Quan. Tuy nhiên trong những năm gần đây nước sông Hồng thường thấp nên hệ thống Bắc Hưng Hải thường xuyên đóng để trữ nước là chính nên tình trạng nước bị ứ đọng, không lưu thông nhất là vào khoảng tháng 1 đến tháng 3 không có dòng chảy tối thiểu (đóng kín hoàn toàn); hơn nữa hệ thống Bắc Hưng Hải và các sông, kênh nhánh hiện đang phải làm nhiệm vụ tiếp nhận lượng lớn các nguồn nước thải từ hoạt động công nghiệp, dịch vụ, làng nghề, chăn nuôi, sinh hoạt của các khu đô thị, khu dân cư.</p> <p>Theo kết quả điều tra các nguồn thải nước thải trên địa bàn tỉnh hiện nay nhận thấy nguyên nhân chính gây ra tình trạng ô nhiễm hệ thống Bắc Hưng Hải là do:</p> <ul style="list-style-type: none"> + Khoảng 65% nước thải từ các hộ chăn nuôi; nước thải từ các làng nghề; nước thải từ các cơ sở y tế; lượng nước thải dân sinh chưa được kiểm soát, không được xử lý hoặc xử lý không đạt xả thải trực tiếp vào các sông, kênh, mương; + Tại đầu nguồn hệ thống Bắc Hưng Hải chảy vào tỉnh phải tiếp nhận lượng nước bị ô nhiễm của thành phố Hà Nội từ sông Cầu Bậy qua cống Xuân Thụy và sông Kiên Thành với lưu lượng khoảng 155.520m³/ngày đêm và ngày càng gia tăng. Qua kiểm tra theo dõi cứ sau 24 giờ khi mở cống Xuân Thụy, nguồn nước ô nhiễm gây ảnh hưởng đến các sông, kênh, mương, ao hồ trên địa bàn tỉnh. <p>Các giải pháp khắc phục:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Năm 2022, đã thanh tra, kiểm tra, xử phạt 21 đơn vị với số tiền trên 1,8 tỷ đồng. - Đang tiến hành kiểm tra về việc kiểm tra việc chấp hành pháp luật về BVMT đối với 07 đơn vị trên địa bàn tỉnh Hưng Yên có hoạt động xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải theo Quyết định số 933/QĐ-KSONMT ngày 22/11/2023 của Cục trưởng Cục Kiểm soát ô nhiễm môi trường. - Tiếp tục hướng dẫn và đôn đốc UBND các huyện, thị xã, thành phố triển khai xây dựng mô hình công trình xử lý nước thải sinh hoạt phù hợp ở các khu dân cư không bố trí được quỹ đất đầu tư công trình thu gom, xử lý nước thải tập trung; mô hình cải thiện ô nhiễm do nước thải sinh hoạt. Xây dựng công trình xử lý nước thải khu dân cư tập trung ở những nơi có đủ điều kiện đầu tư công trình đảm bảo thực 			

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI	Kết quả trả lời/giải quyết		
			Giải trình/ Thông tin lại với cử tri	Đang giải quyết	Đã giải quyết
		<p>hiện hiệu quả Đề án thu gom, xử lý nước thải sinh hoạt khu dân cư nông thôn trên địa bàn tỉnh đến năm 2030, định hướng đến năm 2045.</p> <p>- Tiếp tục tăng cường thực hiện thanh tra, kiểm tra về BVMT, tài nguyên nước đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động xả nước thải vào hệ thống công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải và các sông nhánh, xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật về BVMT.</p> <p>- Kiểm soát chặt chẽ và công khai thông tin về các nguồn xả nước thải, tập trung đối với nước thải phát sinh từ các CCN, làng nghề, hoạt động chăn nuôi và sinh hoạt trên địa bàn và chất lượng nước các nhánh sông trong khu vực trước khi đổ vào hệ thống Bắc Hưng Hải.</p>			
7	Hiện nay, lò đốt rác Dị Sử (thị xã Mỹ Hào) và Urenco Đại Đồng (huyện Văn Lâm) giảm lượng rác tiếp nhận từ các địa phương dẫn đến tình trạng ùn ứ rác, gây ô nhiễm môi trường, tiềm ẩn nguy cơ bệnh tật, dịch bệnh phát sinh. Đề nghị tỉnh chỉ đạo giải quyết	Cùng ý kiến, kiến nghị với cử tri huyện Ân Thi, Sở Tài nguyên và Môi trường đã trả lời tại mục 10, phần I. Huyện Ân Thi	X		
8	Đề nghị tỉnh đầu tư kinh phí nâng cấp, cải tạo cầu Long Vỹ bắc qua sông Bắc Hưng Hải, thuộc địa bàn xã Thanh Long và Việt Cường do xuống cấp nghiêm trọng, mất an toàn giao thông (cầu nhỏ hẹp, dầm cầu bị rạn nứt, tấm đan mặt cầu bị sập xệ, lan can cầu bị hư hỏng nặng không bảo đảm an toàn)	Sở Giao thông vận tải Cầu Long Vỹ nằm trên tuyến đường GTNT do UBND các xã Thanh Long, Việt Cường quản lý, vì vậy việc quản lý và đầu tư xây dựng thuộc trách nhiệm của UBND huyện Yên Mỹ, UBND các xã Thanh Long, Việt Cường. Sở GTVT đề nghị UBND huyện Yên Mỹ, UBND các xã Thanh Long, Việt Cường nghiên cứu, đầu tư xây dựng; trường hợp khó khăn UBND huyện Yên Mỹ báo cáo UBND tỉnh xem xét, hỗ trợ. Trước mắt, đề nghị UBND huyện Yên Mỹ cử cơ quan chuyên môn đánh giá tình trạng hư hỏng của cầu và có phương án phân luồng giao thông phù hợp để đảm bảo toàn giao thông.	X		
9	Hiện nay trên địa bàn xã Tân Lập có 03 Dự án là Công ty TNHH Tá Dũng, Công ty TNHH Trung Nam, Công ty	Sở Kế hoạch và Đầu tư Dự án “Nhà máy sản xuất hàng mây tre đan xuất khẩu” do Công ty TNHH Misda làm chủ đầu tư được UBND tỉnh cấp Quyết định chấp thuận dự án số 109/QĐ-UB		X	

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI	Kết quả trả lời/giải quyết		
			Giải trình/ Thông tin lại với cử tri	Đang giải quyết	Đã giải quyết
	TNHH MISDA đã xây dựng khoảng 20 năm nay, nhưng đến nay cả 3 Công ty này vẫn không hoạt động. Đề nghị các cấp có thẩm quyền xác minh làm rõ và có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật	ngày 11/01/2002; dự án “Nhà máy sản xuất hàng mây tre đan xuất khẩu” do Công ty TNHH Trung Nam làm chủ đầu tư được UBND tỉnh cấp Quyết định chấp thuận dự án số 1458/QĐ-UB ngày 07/01/2001; dự án “Nhà máy sản xuất các sản phẩm hương thơm xuất khẩu” của Công ty TNHH Tá Dững được UBND tỉnh cấp Giấy phép đầu tư số 020/GP-HY ngày 16/01/2003. Sau khi dự án được UBND tỉnh chấp thuận, các nhà đầu tư đã triển khai đầu tư, xây dựng các hạng mục công trình và đưa dự án đi vào hoạt động sản xuất. Ngày 24/11/2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 3305/SKHĐT-DNKTT&TN gửi các nhà đầu tư yêu cầu báo cáo kết quả triển khai thực hiện dự án đến thời điểm hiện tại, đồng thời nêu rõ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án.			
VIII	Huyện Kim Động				
1	Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phi nông nghiệp được cấp trước đây điều ghi số CMND, hiện tại cần phải điều chỉnh theo CCCD. Đề nghị các cơ quan chức năng có giải pháp và tạo điều kiện thuận lợi nhất để Nhân dân điều chỉnh và sử dụng	Sở Tài nguyên và Môi trường - Theo quy định của pháp luật đất đai trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất có thể hiện thông tin về người sử dụng đất trong đó có thông tin về số CMND. Tuy nhiên, thực hiện quy định Luật căn cước công dân có hiệu lực từ ngày 1/1/2016 quy định về thay đổi CMND nên thông tin về CMND trên Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất phải được đăng ký thay đổi thành CCCD. Việc thực hiện đăng ký này theo hướng dẫn của Bộ TN&MT có thể thực hiện thành 01 thủ tục đăng ký độc lập hoặc kết hợp khi thực hiện các thủ tục đăng ký biến động đất đai khác (Khoản 14, Điều 6 Thông tư số 33/TT-BTNMT của Bộ TNMT). - Đối với tỉnh Hưng Yên: Sử dụng kết quả của Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, Đề án 06, việc thực hiện thủ tục đăng ký đăng ký biến động về quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất do thay đổi thông tin về người được cấp GCN (thay đổi giấy tờ pháp nhân...) được thực hiện trực tuyến trên địa bàn toàn tỉnh; việc xác thực thông tin CCCD và CMND được thực hiện trên cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư hoặc thông tin trên mã QR code của thẻ CCCD.	X		
2	Đề nghị tỉnh có kế hoạch tu sửa, nâng cấp trạm bơm Đồng Quan (xã Đức Hợp) do xuống cấp nghiêm trọng	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Trạm bơm Đồng Quan, xã Đức Hợp được UBND tỉnh giao cho Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh quản lý tài sản, vận hành khai thác (giai đoạn	X		

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI	Kết quả trả lời/giải quyết		
			Giải trình/ Thông tin lại với cử tri	Đang giải quyết	Đã giải quyết
		2016-2018). Đề nghị Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi tỉnh kiểm tra, bố trí từ nguồn Thủy lợi phí để thực hiện tu sửa, nâng cấp để đảm bảo an toàn công trình, tưới tiêu nước phục vụ sản xuất nông nghiệp. Trong trường hợp không bố trí được, báo cáo UBND huyện Kim Động huy động các nguồn lực như nguồn xây dựng nông thôn mới, xã hội hóa... để thực hiện xử lý công trình nêu trên. Trường hợp không đủ kinh phí để thực hiện báo cáo UBND tỉnh xem xét đầu tư.			
3	Đề nghị tỉnh chỉ đạo đơn vị thi công trục đường nối 2 đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ Ninh Bình (đoạn chạy qua địa bàn xã Chính Nghĩa) đẩy nhanh tiến độ thực hiện, cắm biển chỉ dẫn, đèn tín hiệu giao thông; triển khai làm hệ thống thoát nước sinh hoạt cho khu vực dân cư ở 2 bên đường nối cao tốc	Sở Giao thông vận tải Hệ thống thoát nước trên tuyến được thiết kế, thi công dựa trên thỏa thuận, thống nhất với địa phương, chi cục thủy lợi, Công ty TNHH MTV khai thác công trình thủy lợi tỉnh Hưng Yên, Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện Kim Động. Tiếp thu ý kiến của cử tri, Sở Giao thông vận tải đã giao tư vấn thiết kế lập thiết kế điều chỉnh, bổ sung hệ thống rãnh thoát nước dọc khu dân cư Chính Nghĩa. Chủ đầu tư đã chỉ đạo tư vấn hoàn thiện hồ sơ an toàn giao thông và đang đề nghị Vụ ATGT thẩm tra. Hệ thống đèn cảnh báo, báo hiệu đường bộ trên tuyến nối cao tốc và đường bên sẽ hoàn thiện trước khi đưa công trình vào khai thác sử dụng. Dự án Xây dựng đường chính (Giai đoạn II) và đường bên của tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình, đoạn qua địa phận tỉnh Hưng Yên là 02 dự án đặc biệt quan trọng của tỉnh Hưng Yên được Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh hết sức quan tâm. Sở Giao thông vận tải đã có Công điện số 3562/CĐ-SGTVT ngày 24/11/2023 gửi Chủ tịch UBND huyện Kim Động đề nghị đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án. Hiện nay, nhà thầu thi công đang tích cực triển khai thực hiện các dự án đảm bảo cơ bản hoàn thành dự án đường bên trong năm 2023 theo tiến độ cam kết với Tỉnh ủy, UBND tỉnh.		X	
4	Đề nghị tỉnh chỉ đạo thực hiện việc thu hồi, bồi thường cho người dân xã Nhân La thực hiện xây dựng cửa xả của các cống dẫn nước qua đường nối 2 cao tốc qua địa bàn. Đề nghị tỉnh	Sở Giao thông vận tải Đoạn đường từ xã Vũ Xá đi xã Chính Nghĩa qua địa phận xã Nhân La bao gồm cả máng tưới tiêu nằm trong phạm vi thi công cầu Cừ An (Km13+892) và đường dẫn 2 đầu cầu cầu, trong quá trình thi công đắp gia tải chờ lún, đắp tạo mặt bằng thi công khoan cọc khoan nhồi có ảnh hưởng đến kết cấu mặt đường và máng hở		X	

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI	Kết quả trả lời/giải quyết		
			Giải trình/ Thông tin lại với cử tri	Đang giải quyết	Đã giải quyết
	chỉ đạo đơn vị thi công tuyến đường nối 2 khắc phục tình trạng làm hư hỏng các tuyến đường ngang và hệ thống công tiêu thoát nước của địa phương	tiêu thoát nước do phải di chuyển, tập kết máy móc, thiết bị thi công. Hiện nay về cơ bản Cầu Cửu An đã thi công xong. Tiếp thu ý kiến cử tri huyện Kim Động, Sở Giao thông vận tải đã chỉ đạo đơn vị thi công hoàn trả phần máng hở thoát nước phục vụ tưới tiêu, hoàn thiện trong tháng 11/2023, phần đường dẫn sẽ được sửa chữa hoàn trả sau khi kết thúc thời gian chờ lún và thi công cùng với nút giao dự án đường bên trong tháng 12/2023. Để đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, ngày 24/11/2023, Sở Giao thông vận tải đã có Công điện số 3562/CĐ-SGTVT gửi Chủ tịch UBND huyện Kim Động đề nghị đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng của Dự án xây dựng đường bên của Tuyến đường bộ nối đường cao tốc Hà Nội-Hải Phòng với đường cao tốc Cầu Giẽ-Ninh Bình. Đề nghị UBND huyện Kim Động quan tâm chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng của dự án, góp phần đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, đáp ứng nhu cầu đi lại và sản xuất của người dân.			
5	Đề nghị tỉnh chỉ đạo tiếp tục làm rãnh thoát nước dọc đường tỉnh ĐT 377 đoạn từ thôn Bàn Lễ đến cầu Cao Xá xã Vũ Xá vì hàng năm mỗi trận mưa to gây ngập úng 2 xóm Cao Minh thôn Cao Xá và xóm Bãi thôn Bàn Lễ vì không có hệ thống thoát nước	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Đề nghị UBND huyện Kim Động phối hợp với Sở Giao thông vận tải xem xét đầu tư xây dựng rãnh thoát nước dọc đường tỉnh ĐT 377 đoạn từ thôn Bàn Lễ đến cầu Cao Xá xã Vũ Xá để đảm bảo tiêu thoát nước dân sinh theo đề nghị của cử tri huyện Kim Động.	X		
6	Đề nghị tỉnh quan tâm đầu tư làm phần còn lại đoạn đường gom chân đê từ cống Trung tâm Điều dưỡng Tâm thần kinh tỉnh Hưng Yên đến đốc thôn Ngọc Đồng (xã Ngọc Thanh)	Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Những năm trước đây, Chi cục Quản lý đê điều và Phòng chống lụt bão đã đề xuất với các cơ quan chức năng thuộc Bộ Nông nghiệp và PTNT để cấp kinh phí xây dựng đoạn đường hành lang chân đê từ cống Trung tâm Điều dưỡng Tâm thần kinh tỉnh Hưng Yên đến đốc thôn Ngọc Đồng, xã Ngọc Thanh. Tuy nhiên, nguồn vốn do Bộ Nông nghiệp và PTNT cấp chỉ ưu tiên trước cho những khu vực có đông đúc dân cư sinh sống để phục vụ nhu cầu dân sinh đi lại thuận tiện của người dân; do khu vực đoạn đường nêu trên không có dân cư sinh sống tập trung đông đúc nên Bộ Nông nghiệp và PTNT chưa bố trí nguồn kinh phí xây dựng.	X		

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI	Kết quả trả lời/giải quyết		
			Giải trình/ Thông tin lại với cử tri	Đang giải quyết	Đã giải quyết
		Năm 2023, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có Tờ trình số 123/TTr-SNN-ĐĐ ngày 05/7/2023 trình đề xuất với Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và PTNT) đưa vào Kế hoạch duy tu bảo dưỡng đê điều năm 2024 tỉnh Hưng Yên đoạn đường gom chân đê nêu trên (trung ứng K114+000-K115+000 đê tả sông Hồng, huyện Kim Động). Sau khi được Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai phê duyệt sẽ tiến hành triển khai thực hiện.			
7	Đề nghị tỉnh xem xét mức chi trả tiền điều dưỡng cho các đối tượng người có công khi sức khỏe yếu không đi điều dưỡng được để được hưởng 100% (hiện nay chỉ chi trả 50%)	<p>Sở Lao động, Thương binh và Xã hội</p> <p>Tại Điều 6 Chương III Nghị định số 75/2021/NĐ-CP ngày 24/7/2021 của Chính phủ quy định:</p> <p><i>“1. Điều dưỡng phục hồi sức khỏe tại nhà: Mức chi bằng 0,9 lần mức chuẩn/01 người/01 lần và được chi trả trực tiếp cho đối tượng được hưởng.</i></p> <p><i>2. Điều dưỡng phục hồi sức khỏe tập trung: Mức chi bằng 1,8 lần mức chuẩn/01 người/01 lần. Nội dung chi bao gồm: a) Tiền ăn trong thời gian điều dưỡng; b) Thuốc thiết yếu; c) Quà tặng cho đối tượng”.</i></p> <p>Thời gian qua, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo các phòng nghiệp vụ phối hợp với phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các huyện, thị xã, thành phố triển khai, thực hiện công tác rà soát, đánh giá nhu cầu, lập danh sách người có công với cách mạng và thân nhân đến niên hạn điều dưỡng; tổ điều dưỡng phục hồi sức khỏe người có công đảm bảo chu đáo, an toàn và hiệu quả, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và cải thiện sức khỏe đối với các đối tượng chính sách.</p> <p>Hiện nay, tổng số người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ được hưởng chế độ điều dưỡng trên địa bàn tỉnh khoảng 15.965 người (<i>trong đó có trên 500 người thuộc diện điều dưỡng hằng năm</i>). Giai đoạn 2022-2023, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã thực hiện điều dưỡng tập trung đối với 4.094 lượt người; điều dưỡng tại nhà đối với 11.871 lượt người. Kinh phí thực hiện trên 29,3 tỉ đồng.</p> <p>Theo kết quả khảo sát, việc lựa chọn hình thức điều dưỡng tại nhà do nhiều nguyên nhân: Như tuổi cao, sức khỏe yếu; công việc của bản thân và gia đình; say xe; sở thích bản thân và một số lý do cá nhân khác...</p>	X		

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI	Kết quả trả lời/giải quyết		
			Giải trình/ Thông tin lại với cử tri	Đang giải quyết	Đã giải quyết
		Sở Lao động - Thương binh và Xã hội xin tiếp thu ý kiến của cử tri, tiếp tục báo cáo, tham mưu với các cấp có thẩm quyền để thực hiện tốt hơn nữa các chế độ, chính sách ưu đãi người có công với cách mạng.			
8	Đề nghị tỉnh chỉ đạo Điện lực Hưng Yên thực hiện bồi thường thiệt hại hoa màu cho người dân xã Nhân La do thực hiện dự án xây dựng đường điện chạy qua địa bàn xã làm thiệt hại hoa màu, tài sản của người dân	<p>Công ty Điện lực Hưng Yên</p> <p>Từ đầu năm 2023, Công ty Điện lực Hưng Yên đã triển khai dự án: Xây dựng hệ thống cáp quang kết nối đường truyền liên tỉnh, nội tỉnh; trang bị thiết bị an toàn thông tin cho hệ thống OT tại PC Hưng Yên:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dự án do Tổng công ty Điện lực miền Bắc chủ đầu tư và giao cho Công ty Điện lực Hưng Yên là đơn vị quản lý A; - Đơn vị thi công: Công ty CPXL điện và viễn thông TACOM Việt Nam; - Địa điểm xây dựng: Huyện Văn Giang, Văn Lâm, Khoái Châu, Kim Động, thành phố Hưng Yên – tỉnh Hưng Yên. - Thời gian khởi công: 12/01/2023; thời gian hoàn thành: 28/04/2023. <p>Dự án trên thực hiện lắp đặt hệ thống cáp quang kết nối đường truyền liên tỉnh, nội tỉnh trên hệ thống cột điện có sẵn của đường dây 110kV để thiết lập kênh truyền liên tỉnh vận hành thông suốt và đảm bảo hạ tầng viễn thông được đồng bộ. Do đây là dự án thực hiện kéo rã cáp quang trên cột điện 110kV có sẵn, không phải thực hiện đền bù giải phóng mặt bằng. Nên việc thực hiện thi công kéo rã cáp quang làm ảnh hưởng đến cây cối, hoa màu và tài sản của người dân (nếu có) thì Đơn vị thi công có trách nhiệm làm việc trực tiếp với các địa phương, các hộ dân để thỏa thuận và thực hiện hỗ trợ, đền bù theo quy định.</p> <p>Quá trình triển khai thi công qua khu vực xã Nhân La – huyện Kim Động đã làm thiệt hại một số diện tích lúa của người dân. Ngày 19/02/2023, trưởng thôn La Mát – xã Nhân La và Tổ trưởng tổ thi công đã có biên bản làm việc đánh giá tình trạng diện tích lúa bị thiệt hại; đơn vị thi công đã cam kết sẽ thỏa thuận với các hộ dân có diện tích lúa bị thiệt hại và thực hiện đền bù, hỗ trợ thỏa đáng.</p> <p>Ngày 28/11/2023, Điện lực Kim Động, Đơn vị thi công đã làm việc với UBND Nhân La, trưởng thôn La Mát. Các bên liên quan đã thống nhất phương án hỗ trợ, đền bù diện tích lúa bị thiệt hại trong quá trình thi công cho các hộ dân. Đại diện</p>			X

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI	Kết quả trả lời/giải quyết		
			Giải trình/ Thông tin lại với cử tri	Đang giải quyết	Đã giải quyết
		cho các hộ dân, Ông Nguyễn Văn Sử - trưởng thôn La Mát đã nhận đủ số tiền đền bù là 7.000.000 đồng (bảy triệu đồng) và có trách nhiệm chi trả toàn bộ số tiền cho các hộ dân theo danh sách; đồng thời cam kết không có ý kiến, kiến nghị nào khác với các cơ quan có thẩm quyền về việc đền bù diện tích lúa bị thiệt hại trong quá trình thi công của dự án nêu trên.			
IX	Thị xã Mỹ Hào				
1	Hiện nay việc triển khai thực hiện một số công trình, dự án của tỉnh và thị xã trên địa bàn thị xã còn chậm. Đề nghị tỉnh chỉ đạo, đôn đốc các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án trên địa bàn	<p>1. Sở Kế hoạch và Đầu tư Triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, trong năm 2023, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tham mưu UBND tỉnh Hưng Yên chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2023 của Chính phủ; các Văn bản của Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Chỉ thị số 44-CT/TU ngày 15/3/2023; Thông báo số 1166-TB/TU ngày 12/6/2023 và các Văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh: số 1046/UBND-TH ngày 27/4/2023; số 1334/UBND-TH ngày 26/5/2023; số 203/TB-UBND ngày 06/6/2023 và số 1951/UBND-TH ngày 21/7/2023; trong đó yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư dự án phải xác định việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 là nhiệm vụ trọng tâm; kiên quyết giải ngân tối thiểu 95% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023. Trong thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh tiếp tục đôn đốc, chỉ đạo các cơ quan, địa phương, đơn vị đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, làm tiền đề thúc đẩy sự phát triển của tỉnh nói chung và thị xã Mỹ Hào nói riêng.</p> <p>2. UBND thị xã Mỹ Hào a) Nhóm các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu nhà ở đô thị, khu công nghiệp Các dự án đầu tư xây dựng hạ tầng khu nhà ở đô thị trên địa bàn như: Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật Phân khu A - Khu đô thị phía Bắc Quốc lộ 5 thuộc khu đô thị Phố Nối; dự án Khu nhà ở liền kề để bán Phúc Thành; dự án đầu tư xây dựng nhà ở công nhân, nhà ở thương mại Lạc Hồng - Phố Nối; dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới trên địa bàn phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào (Nhà đầu tư</p>	X		

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI	Kết quả trả lời/giải quyết		
			Giải trình/ Thông tin lại với cử tri	Đang giải quyết	Đã giải quyết
		<p>là Công ty cổ phần Yên sơn)... Các dự án đầu tư xây dựng Khu, Cụm công nghiệp như: Dự án Cụm công nghiệp Phùng Chí Kiên; dự án Cụm công nghiệp Hòa Phong; dự án Khu công nghiệp Thăng long II mở rộng giai đoạn 3...</p> <p>Hiện nay, một số dự án đã xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật; một số dự án đang triển khai xây dựng; một số dự án đang trong quá trình giải phóng mặt bằng. Trong quá trình thực hiện, các dự án này gặp nhiều khó khăn trong công tác đền bù, GPMB; mặt khác, sau đại dịch Covid-19, tình hình kinh tế gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện dự án. UBND thị xã đã ban hành Công văn số 596/UBND-QLĐT ngày 05/5/2023 chỉ đạo các nhà đầu tư, UBND các xã, phường căn cứ chức năng, nhiệm vụ thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, kinh doanh bất động sản và các quy định pháp luật có liên quan; đầu tư xây dựng các công trình theo quy hoạch, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Trong quá trình thực hiện, UBND thị xã đã tập trung chỉ đạo, phối hợp, có ý kiến, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét chỉ đạo các chủ đầu tư tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, hoàn thiện thủ tục pháp lý để bàn giao hạ tầng kỹ thuật cho địa phương quản lý đối với các dự án đã thi công hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật. Tuy nhiên các dự án nhóm này thuộc thẩm quyền của tỉnh, với trách nhiệm của thị xã sẽ tích cực tham mưu tỉnh và phối hợp tốt các Sở, ngành để đẩy nhanh tiến độ thi công sớm bàn giao đưa vào sử dụng góp phần phát triển kinh tế của tỉnh cũng như của thị xã.</p> <p>b) Nhóm các công trình, dự án do tỉnh Quyết định đầu tư hoặc được tỉnh hỗ trợ kinh phí đầu tư, các công trình, dự án do UBND thị xã quyết định đầu tư và làm chủ đầu tư xây dựng</p> <ul style="list-style-type: none"> - Các dự án, công trình vốn tỉnh: Gồm 05 công trình, dự án, nguồn ngân sách tỉnh (đối ứng) 171 tỷ 445 triệu đồng, hết 11 tháng giải ngân 72 tỷ 370 triệu đồng, đạt 42% kế hoạch giao. Một số khó khăn, vướng mắc: 02 dự án đang chờ tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án, 02 dự án khó khăn trong công tác GPMB. - Các dự án, công trình vốn thị xã: Gồm 85 dự án, công trình, nguồn vốn 1.467 tỷ 323 triệu đồng, hết 11 tháng giải ngân 231 tỷ 963 triệu đồng, đạt 16% kế hoạch giao. 			

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI	Kết quả trả lời/giải quyết		
			Giải trình/ Thông tin lại với cử tri	Đang giải quyết	Đã giải quyết
		<p>- Một số khó khăn, vướng mắc:</p> <p>+ Giá vật tư, vật liệu xây dựng vẫn ở mức cao, nhất là mặt hàng sắt, thép, xăng dầu, cát, đá, sỏi...; đồng thời nguồn cung cấp còn hạn chế (đặc biệt là cát đen), dẫn đến một số đơn vị đã ký hợp đồng thi công cầm chừng hoặc thi công chậm; thủ tục, hồ sơ liên quan việc triển khai các dự án đầu tư còn chậm, nhiều dự án hiện đang ở bước thủ tục, chưa đến bước triển khai thi công đã ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công.</p> <p>+ Công tác GPMB, tái định cư rất khó khăn phức tạp do một bộ phận người dân không đồng thuận về giá bồi thường, tái định cư...</p> <p>+ Việc thẩm định, phê duyệt hồ sơ các công trình, dự án cũng như công tác thẩm định, phê duyệt hồ sơ, đánh giá tác động môi trường ở các ban, ngành của tỉnh, thị xã còn chậm, thời gian kéo dài nên ảnh hưởng đến tiến độ triển khai.</p> <p>+ Các dự án vốn tỉnh bố trí vốn đầu năm thường mất thời gian khoảng 6-12 tháng để hoàn thiện các thủ tục (Thiết kế, thẩm định, giải phóng mặt bằng, đánh giá tác động môi trường, phê duyệt dự án, kế hoạch lựa chọn nhà thầu) sau đó mới triển khai để đấu thầu và thi công .</p> <p>+ Một số dự án, công trình chờ tỉnh phê duyệt quy hoạch chung đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Mỹ Hào đến năm 2040, định hướng đến năm 2050 mới đủ điều kiện phê duyệt.</p> <p>Đối với các nhóm dự án này, UBND thị xã Mỹ Hào thường xuyên kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thị xã, như: Công văn số 242/UBND-QLĐT ngày 07/3/2023 chỉ đạo các đơn vị tăng cường sự phối hợp, tập trung đẩy nhanh tiến độ GPMB, nâng cao công tác quản lý dự án và đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thị xã; Công văn số 550/UBND-QLĐT ngày 24/4/2023 chỉ đạo các cơ quan chuyên môn; UBND các xã, phường; các đơn vị tư vấn, nhà thầu thi công tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn, đảm bảo chất lượng công trình, an toàn vệ sinh lao động; Công văn số 778/UBND-QLĐT ngày 05/6/2023 đôn đốc, yêu cầu các đơn vị chủ động, tập trung phối hợp đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án; Công</p>			

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI	Kết quả trả lời/giải quyết		
			Giải trình/ Thông tin lại với cử tri	Đang giải quyết	Đã giải quyết
		<p>văn số 956/UBND-QLĐT ngày 04/7/2023 về việc tập trung đẩy nhanh tiến độ, chất lượng thi công các công trình, dự án đầu tư xây dựng cơ bản của thị xã; Công văn số 1271/UBND-QLĐT ngày 29/8/2023 về việc đôn đốc tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng, đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh môi trường.</p> <p>Trong quá trình đầu tư xây dựng, UBND thị xã chỉ đạo kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện, đôn đốc các đơn vị đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Kết quả đến nay, các công trình, dự án trên địa bàn thị xã Mỹ Hào đã và đang tập trung triển khai đẩy nhanh tiến độ. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện dự án có một số khó khăn vướng mắc như: Các dự án có sử dụng đất lúa cần thực hiện ĐTM dẫn đến kéo dài thời gian chuẩn bị dự án; quá trình thực hiện GPMB các dự án cần thực hiện GPMB gặp nhiều khó khăn ảnh hưởng tới tiến độ thực hiện dự án.</p> <p>- Các giải pháp thực hiện trong thời gian tới:</p> <p>+ Tiếp tục chỉ đạo quán triệt và thực hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công theo Nghị quyết của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, của UBND thị xã. Chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ đền bù, giải phóng mặt bằng, công tác chuẩn bị thực hiện dự án, công tác thẩm định các hồ sơ báo cáo có liên quan.</p> <p>+ Các chủ đầu tư, các phòng, ngành, cấp ủy, chính quyền địa phương phải xác định việc giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, kiên quyết giải ngân 95% kế hoạch vốn được giao.</p> <p>+ Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, ách tắc trong triển khai các dự án đầu tư công từ khâu chuẩn bị đầu tư đến triển khai và kết thúc dự án, nhất là trong giải phóng mặt bằng (bồi thường, hỗ trợ, tái định cư), xử lý thủ tục về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng... Tăng cường phối hợp giữa các phòng, ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị trong triển khai các dự án đầu tư công với nguyên tắc: Khẩn trương, quyết tâm, quyết liệt, lấy rút ngắn thời gian thi công bù cho thời gian bị chậm trễ trong khâu chuẩn bị dự án đầu tư; đẩy nhanh tiến độ gắn với bảo đảm chất lượng, an toàn và tuân thủ quy định của pháp luật. Tập trung, ưu tiên triển khai các dự án lớn như: Xây dựng đường giao thông và kè sông Bản Vũ Xá; Cải tạo, mở rộng</p>			

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI	Kết quả trả lời/giải quyết		
			Giải trình/ Thông tin lại với cử tri	Đang giải quyết	Đã giải quyết
		<p>đường trục trung tâm đoạn giao bên xe đến ĐT.387; Cải tạo, mở rộng đường trục trung tâm đoạn giao bên xe đến trung tâm viễn thông; Xây dựng tuyến đường từ Quốc lộ 5 (TDP Phong Cốc, phường Minh Đức) đến trục trung tâm giai đoạn 2..., các dự án chuyên tiếp, dự án có thể hoàn thành trong năm 2023.</p> <p>+ Tập trung làm tốt công tác giải phóng mặt bằng, xác định GPMB là khâu then chốt; huy động cả hệ thống chính trị tham gia GPMB các dự án đầu tư công. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hỗ trợ, ủng hộ chủ trương triển khai các dự án đầu tư công, nhất là trong GPMB. Tổ chức triển khai bài bản, khoa học, đồng bộ công tác thu hồi đất, kiểm đếm, xác minh nguồn gốc đất, phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ, xây dựng khu tái định cư, phê duyệt hệ số K, xác định giá đất... theo đúng quy định của pháp luật.</p> <p>+ Thực hiện lựa chọn nhà thầu, nhà cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho các dự án đầu tư công có năng lực, đảm bảo tiến độ triển khai các dự án và tuân thủ nghiêm pháp luật về đầu tư công, xây dựng, đấu thầu, mua sắm tài sản công... Chỉ đạo các nhà thầu thực hiện nghiêm túc kế hoạch thi công được phê duyệt; tập trung đủ phương tiện, máy móc, nhân lực để đẩy nhanh tiến độ thi công. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát triển khai thực hiện dự án, kiên quyết xử lý nghiêm và kịp thời các nhà thầu vi phạm tiến độ xây dựng, chất lượng công trình và các điều khoản hợp đồng đã ký kết.</p> <p>+ Rà soát, đánh giá tiến độ của từng dự án đầu tư công để xác định chính xác nguyên nhân gây ách tắc, chậm trễ để đề ra giải pháp xử lý kịp thời, hiệu quả. Xây dựng kế hoạch triển khai với lộ trình cụ thể đối với từng việc, nhiệm vụ của từng dự án. Các xã, phường thành lập các tổ công tác để thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, giám sát và phát hiện, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc các dự án đầu tư công thuộc trách nhiệm quản lý của mình.</p> <p>+ Tăng cường theo dõi, đánh giá, kiểm tra, thanh tra, giám sát thực hiện kế hoạch, chương trình, dự án đầu tư công và việc chấp hành quy định pháp luật trước, trong, sau đầu tư, từ khâu chuẩn bị đầu tư đến triển khai đầu tư, kết thúc và đưa vào hoạt động dự án đầu tư công, kể cả kiểm tra, đánh giá hiệu quả, chất lượng công trình,</p>			

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI	Kết quả trả lời/giải quyết		
			Giải trình/ Thông tin lại với cử tri	Đang giải quyết	Đã giải quyết
		dự án sau đầu tư. Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng tiêu cực, lãng phí trong đầu tư công; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm, tham nhũng, tiêu cực trong đầu tư công, đấu thầu. Rà soát, xác minh, làm rõ, xem xét kiểm điểm trách nhiệm của từng tập thể, cá nhân, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc để xảy ra chậm trễ trong triển khai các dự án đầu tư công, nhất là công tác giải phóng mặt bằng, giải quyết các thủ tục hành chính. Nâng cao năng lực quản lý dự án đầu tư, rà soát, thay thế, điều chỉnh, bổ sung nhân lực cho các cơ quan, đơn vị, bộ phận chuyên môn về quản lý đất đai, quy hoạch, xây dựng để phục vụ triển khai thực hiện dự án.			
2	Đề nghị các cấp có thẩm quyền nghiên cứu, xem xét tăng trợ cấp cho các đối tượng thương binh, bệnh binh, người bị nhiễm chất độc hoá học	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Việc thực hiện mức trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng được Chính phủ quy định và hướng dẫn thi hành tại các Nghị định của Chính phủ. Mức trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng được Chính phủ quy định căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế, ngân sách của đất nước theo từng thời kỳ. Hiện nay, mức trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng được quy định tại Nghị định số 55/2023/NĐ-CP ngày 21/7/2023 của Chính phủ. Tỉnh Hưng Yên đã và đang thực hiện các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng theo quy định tại các Nghị định của Chính phủ. Ngoài ra, tỉnh Hưng Yên đã huy động các nguồn xã hội hóa khác và trích từ nguồn ngân sách tỉnh để thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa trên địa bàn tỉnh như hỗ trợ người có công xây dựng, sửa chữa nhà ở; thăm tặng quà và tiền mặt nhân kỷ niệm ngày Thương binh, Liệt sĩ 27/7, Tết nguyên đán; hỗ trợ người có công khi đau ốm hay gặp khó khăn trong cuộc sống... Các địa phương trong toàn quốc cũng như tỉnh Hưng Yên không có thẩm quyền quy định mức trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng.	X		
3	Đề nghị các cấp xem xét có chế độ cho các quân nhân có huân, huy chương chiến sỹ giải phóng	Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Tại Quyết định số 6B-UBTW ngày 06/7/1966 của Ủy ban Trung ương Mặt trận Giải phóng dân tộc miền Nam Việt Nam quy định: Huân, huy chương chiến sỹ giải phóng	X		

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI	Kết quả trả lời/giải quyết		
			Giải trình/ Thông tin lại với cử tri	Đang giải quyết	Đã giải quyết
		<p>đề tặng thưởng cho cán bộ, chiến sĩ quân Giải phóng đã có thành tích đóng góp vào sự nghiệp chống Mỹ cứu nước (tham gia chiến đấu, công tác ở chiến trường Miền Nam (B), Lào (C), Campuchia (K) từ năm 1969 đến năm 1975), kể cả số đã nghỉ hưu, phục viên, xuất ngũ, chuyển ngành, hy sinh, tử trần nhằm ghi nhận thời gian cán bộ, chiến sĩ đã chiến đấu, công tác liên tục tại chiến trường B, C, K.</p> <p>Hiện nay, chưa có quy định về chế độ đối với quân nhân có huân, huy chương chiến sỹ giải phóng. Tuy nhiên, những quân nhân có huân, huy chương chiến sỹ giải phóng đủ điều kiện hưởng trợ cấp một lần và bảo hiểm y tế theo quy định tại Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương hoặc Quyết định số 290/2005/QĐ-TTg ngày 08/11/2005 của Thủ tướng Chính phủ quy định về chế độ, chính sách đối với một số đối tượng trực tiếp tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước nhưng chưa được hưởng chính sách của Đảng và nhà nước. Nếu cử tri nào có huân, huy chương chiến sỹ giải phóng mà chưa được giải quyết trợ cấp một lần theo một trong hai văn bản nêu trên, đề nghị liên hệ với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh để được hướng dẫn giải quyết theo thẩm quyền.</p> <p>Ngoài ra, huân, huy chương chiến sỹ giải phóng là một trong các giấy tờ chứng minh tham gia hoạt động kháng chiến (HĐKC) tại vùng quân đội Mỹ giải chất độc hóa học (CĐHH). Nếu cử tri hiện đang mắc bệnh liên quan đến phơi nhiễm với CĐHH, đề nghị liên hệ với UBND cấp xã nơi cư trú để được hướng dẫn lập hồ sơ đề nghị xác nhận người HĐKC chiến bị nhiễm CĐHH. Khi được xác nhận là người HĐKC chiến bị nhiễm CĐHH sẽ được hưởng các chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng theo quy định.</p>			
X	Thành phố Hưng Yên				
1	Hiện nay, có một số tàu hút cát thường xuyên hoạt động trên tuyến sông Hồng đoạn qua thôn Kệ Châu 1 (xã Phú Cường), gây nguy cơ sạt lở	<p>1. Sở Tài nguyên và Môi trường</p> <p>Trên sông Hồng địa bàn xã Phú Cường không có đơn vị nào được UBND tỉnh Hưng Yên cấp Giấy phép khai thác cát. Đối diện với thôn Kệ Châu 1, xã Phú Cường là bãi bồi thuộc xã Mộc Bắc, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. UBND tỉnh Hà Nam đã cho</p>			X

STT	NỘI DUNG KIẾN NGHỊ	ĐƠN VỊ TRẢ LỜI	Kết quả trả lời/giải quyết		
			Giải trình/ Thông tin lại với cử tri	Đang giải quyết	Đã giải quyết
	tuyên kê đá bờ sông Hồng thuộc địa phận thôn Kệ Châu 1 (xã Phú Cường). Đề nghị tỉnh quan tâm, chỉ đạo xử lý	<p>đầu giá và cấp Giấy phép cho 04 đơn vị khai thác cát trên bãi bồi tại khu vực giáp ranh với tỉnh Hưng Yên, vì vậy thường xuyên có các tàu hút cát. Khi khai thác bãi bồi sẽ mất đi, lòng sông được mở rộng, nguy cơ sạt lở bờ sông sẽ giảm.</p> <p>Đội cảnh sát giao thông đường thủy thuộc Công an tỉnh Hưng Yên có trạm đặt cạnh chùa Hoàng Xá, xã Hùng Cường thường xuyên kiểm soát hoạt động khai thác cát trong khu vực và đã nhiều lần bắt giữ các tàu hút cát để kiểm tra, nhưng các tàu đều không khai thác sang địa phận tỉnh Hưng Yên.</p> <p>Sở Tài nguyên và Môi trường cũng thường xuyên phối hợp lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát môi trường kiểm tra các hoạt động khai thác cát trên sông.</p> <p>2. UBND thành phố Hưng Yên</p> <p>Ngày 19/9/2023, UBND thành phố Hưng Yên nhận được Báo cáo số 151/BC-UBND của UBND xã Phú Cường; theo nội dung báo cáo thể hiện: UBND xã Phú Cường nhận được phản ánh của nhân dân về việc trên sông Hồng thuộc thôn Tân Mỹ, Kệ Châu 1, xã Phú Cường có hiện tượng tàu hút khai thác cát trái phép trên sông Hồng. Ngay sau khi nhận được báo cáo, UBND thành phố đã tổ chức kiểm tra thực tế theo kiến nghị, phản ánh của người dân, kết quả kiểm tra có 1 tàu hút đang khai thác cát, tuy nhiên vị trí tàu khai thác cát thuộc địa giới hành chính của tỉnh Hà Nam.</p> <p>Để tiếp tục tăng cường kiểm tra giám sát các hoạt động khai thác cát, ngày 05/10/2023, UBND thành phố đã ban hành Công văn số 1926/UBND-TNMT chỉ đạo phòng Tài nguyên và Môi trường, Công an thành phố và UBND xã Phú Cường tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động khai thác cát trên địa bàn xã Phú Cường, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý ngay các hành vi khai thác cát trái phép. Trong thời gian tới, UBND thành phố tiếp tục chỉ đạo các phòng, đơn vị liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát các hoạt động khai thác cát trên địa bàn, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi khai thác cát trái phép.</p>			
		Tổng: 67 nội dung	44	17	6